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K
AMA serikali ingechun-
guza na kufahamu 
mbinu,  na kama  inge-
tumia ripoti za utafiti na taarifa za wataalamu za kitafiti na kutumia mbinu na mikakati ya kuziba mianya ya ukwepaji kodi unaofanywa na kampuni za ki-mataifa kwenye sekta ya uziduaji hasa madini, Tanzania isingebaki hivi ilivyo leo.

Ni kilio cha vyama shiriki vya shirikisho la asasi zinazotoa huduma kwa umma duniani (PSI)  pamoja na asasi za kiraia (AZAKI) nchini zikiiomba serikali kutumia ripoti hizo kukomesha ukwepaji kodi kwenye sekta ya uziduaji (kuchimba madini, mafuta na gesi), hasa eneo la madini unao-liumiza taifa.
Wakizungumza jijini Dodoma kwenye jukwaa lililowakutani-sha wadau hao wanasema wakati umefika, serikali ihakikishe Watan-zania wanapata elimu ya kuzijua rasilimali hizo, kuiona mikataba ya uwekezaji wake, wanapata taarifa za mienendo ya kampuni hizo zina-zochimba madini na zaidi kuhakik-isha kuna uwazi kwenye uwekezaji kwenye uziduaji.

Wanaasasi za kiraia na wataal-amu wanasema laiti kampuni za madini zingelipa kodi stahiki na kwa wakati, serikali ingepata fedha nyingi za kugharamia huduma muhimu za jamii kama vile elimu, afya na miundombinu ya barabara mijini na vijijini.
Kadhalika mapato hayo yangeinua sekta nyingine kama kilimo na kuzalisha ajira nyingi, wanasema washiriki wa mkutano huo unaoandaliwa na Shirika la Friedrich Ebert Stftung (FES) la 

fanywa na kampuni mbalimbali,” anashauri.
Pareso ambaye ni makamu mwe-nyekiti wa mtandao wa wabunge wa Afrika wapambanaji wa rushwa anasema Tanzania ina sera na sheria za madini nzuri, lakini tatizo ni kwenye utekelezaji na kuishauri serikali itekeleze sera na sheria zilizopo.

Mbunge Constantine Kanyasu wa Geita Mjini,  anatoa wito kwa Watanzania kuwa makini katika kusaini mikataba ya madini na kuwataka waungane kufichua wakwepa kodi na rushwa kwa ujumla.
“Kila mtu, Bunge na taasisi mbalimbali zina kazi ya kufanya kutimiza wajibu, tukifanya hivyo tutakuwa tumesaidia serikali kukusanya mapato kwa wingi,” anasema.

Mratibu wa Haki Kodi (Tax Justice Project), Daniel Oberko, wa PSI anasema kuwa utekelezaji wa sera na sheria ni lazima ili kukabili-ana na ukwepaji kodi kunahitajika utashi wa kisiasa.
Anakumbusha kuwa hilo lin-awezekana pale kutakapokuwa na mifumo thabiti ya serikali inay-ofanya kazi kwa uwazi na ushiriki-ano wa karibu na wadau wote.

“Serikali lazima iamue kuwa inakwenda kutumia mapato kujenga nchi na miradi ya maen-deleo ikiwamo huduma za jamii kama elimu, afya na barabara na kuendeleza sekta nyingine kama kilimo na kutengeneza ajira.
Amezitaka AZAKI, vyama shiriki vya PSI na Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi (TUCTA) na vyama vya wafanyakazi kama TUGHE, 
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kampuni yoyote ni kupata aida. Kwa hiyo kampuni zina mbinu mpya, ujuzi,  teknolojia na utalaam sana na wakati mwingine kushinda watalaam wazawa.
Anasema serikali isipokuwa makini ni lazima ipate hasara kuto-kana na utalaam wao wa kukwepa kodi.

“Wakati ufike mikataba yao iwekwe wazi, ipitiwe upya na ifuatiliwe kwa kina nje na ndani ya nchi  ili kuziba mianya yote ya uwepaji kodi.”
 Anaungwa mkono na mbunge Cecilia Pareso (viti maalum Arusha),   anasema kutokana na utafiti na taarifa za watafiti, nchi 

Ujerumani kwa kushirikiana na Shirikisho la Vyama Vinavyotoa Huduma kwa Umma Duniani (PSI).Akifungua mkutano huo, Mkurugenzi wa FES Elisabeth Bolrich, anasema idadi ya watu inaongezeka, ni vyema sekta ya uziduaji itumike vyema kupata fedha za kusaidia huduma za jamii mfano elimu, afya na miundombinu kuwafikia raia wanaoongezeka.
Meneja uchambuzi wa bajeti na sera kutoka Shirika lisilo la kiserikali la Policy Forum, Nicho-las Lekule, anamuunga mkono akisema wakati umefika seri-kali kuhakikisha kila mtu na kila kampuni inayofanya shughuli zake nchini inalipa kodi stahiki.

Anasema mapato kutoka sekta ya madini ni muhimu kwa ajili ya huduma za jamii na miradi mikubwa kama miundombinu ya barabara na mradi wa kufua umeme wa bwawa la Mwalimu Nyerere.
“Ukiangalia bajeti ya nchi miradi mikubwa ya maendeleo inatege-mea wafadhili wa nje na mikopo. Lakini kama kila kampuni ya madini ingelipa kodi stahiki, miradi mingi ya maendeleo na huduma za jamii kama afya, elimu na bara-bara, ingejengwa kwa kiwango cha juu na mapato yatokanayo na kodi.” Anasema Lekule.

Utafiti unaofanywa na Shirika la Action Tanzania mwaka 2020/21 Tanzania inapoteza Dola milioni 531 takribani Shilingi trilioni 1.2 kila mwaka kutokana na misamaha ya kodi kwenye sekta ya uziduaji, anasema Dk. Balozi Morwa.
Dokta Morwa, Mshauri wa Kodi wa shirika hilo, anasema lengo la 

Pongezi ujio wa vitabu, kazi ni kujenga hamasa kusoma

utaalamu eTV unavyoongeza matumaini tiba kichwa kikubwa 
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Waziri wa Madini, Doto Bite-ko. PiCHa: MTandaO 

inapoteza kiasi kikubwa mno cha   fedha kutokana na makam-puni kukwepa kodi na misamaha ya kodi.
“Wito wangu kwa serikali ni utashi wa kisiasa, watumie hizi tafiti za wataalam vizuri kuziba mianya ya ukwepaji kodi unao-
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azaKi zaToa neno 
KufuKuliWa KabuRi la 
mWili mWenYe ualbino  

nemC YaKiRi ujenzi 
mabondeni TaTizo sugu 

WANAHARAKATI na watetezi wa 
haki za binadamu wameibuka na 
kulaani kitendo cha kufukuliwa 
kwa kaburi la mtu mwenye ual-
bino, Heri Kijangwa, na kunyofoa 
mguu kisha kutoweka nao. 

BARAZA la Taifa 
la Hifadhi na Usi-
mamizi wa Maz-
ingira (NEMC), 
limesema ujenzi 
holela kwenye 
mabonde na 
mito bado ni 
tatizo kubwa lin-
alosumbua hasa 
kwenye mkoa...

MAHAKAMA ya Hakimu Mkazi 
Kisutu leo inatarajia kutoa hukumu 
dhidi ya aliyekuwa Rais wa Klabu ya 
Simba, Evans Aveva na...

Rais Samia Suluhu Hassan akizungumza na Mjumbe Maalum wa Waziri Mkuu wa Uingereza katika masuala ya biashara kati ya Tanzania 
na Uingereza, Lord Walney, jijini Glasgow, nchini Scotland. PICHA: IKULU
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Video maburungutu fedha 
kesi Sabaya zatua kortini 
Na Allan lsack, ARUSHA

VIDEO sita zilizokuwa kwenye 
‘flash’ zimepokewa mahakamani 
kama kielelezo cha ushahidi kwe-
nye kesi ya aliyekuwa Mkuu wa 
Wilaya ya Hai, Lengai Ole Sabaya 
na wenzake sita, huku watu wawi-
li wakionekana kuingia ndani ya 
benki wakitoa na kuchukua ma-
burungutu ya fedha ambazo zili-
wekwa kwenye boksi.

Flash hiyo, iliwasilishwa ma-
hakamani na shahidi wa nane 
wa Jamhuri, Johnson Kisaka (35), 
kama kielelezo cha ushahidi. 

Sabaya na wenzake wali-
pandishwa kizimbani katika Ma-
hakama ya Hakimu Mkazi Mkoa 
wa Arusha, wakikabiliwa na 
mashtaka matano ya uhujumu 
uchumi. Washtakiwa wengine ni 
Sylvester Nyegu (26), Enock To-
golani (41), Watson Mwahomange 
(27), Jackson Macha (29) na Na-
than Msuya.

Video hiyo ilionyesha watu hao 
wawili wakiingia katika benki 
hiyo, Januari 22 majira ya 10:10 na 
kutoka saa 11:03 na baada ya ku-
toka na hela hizo waliingia nazo 
kwenye gari lenye rangi ya bluu.

Wakati huo, ofisa wa benki hiyo 
alifika katika eneo la mapokezi 
“Kaunta” akiwa ameshika boksi 
mkononi na kuanza kuzipang-
ilia fedha ndani ya boksi hilo na 
baada ya kukamilisha mchakato 
wa kuhakiki fedha hizo, aliziweka 
juu ya kiti cha kuzunguka na ku-
peleka kuwakabidhi wahusika.

Watu hao walitoka kwenye 
benki hiyo wakiwa wamebeba 
boksi hilo kwa pamoja. Kadhalika 
watu hao, mmoja akiwa mtu wa 
makamo, alivaa koti kubwa kama 
mtu anayefanya kazi gereji huku 
mwenzake akiwa ni kijana.

Wakati mchakato mzima ukien-
delea wa kusubiri fedha kutolewa 
benki, kijana huyo alikuwa aki-
imarisha ulinzi huku akizunguka 
benki na kumfuata nyuma mzee 

kila sehemu alipokuwa anakwen-
da na baada ya kuchukua mabu-
rungutu ya fedha hizo, waliondo-
ka pamoja.

Pia video hiyo ilionyesha ki-
jana huyo akiwa amevaa fulana 
ya mistari, kofia nyeusi na suruali 
nyeusi. 

Shahidi huyo, alidai video za 
CCTV kwenye Benki ya CRDB 
zilitolewa tawi la kwa Morombo, 
jijini Arusha.

Alidai baada ya kutoa usha-
hidi huo, alimkabidhi Ramadhani 
Juma ambaye ni Ofisa wa Taasisi 
ya Kuzuia na Kupambana na 
Rushwa (TAKUKURU).

PINGAMIZI LATUPWA
Awali, Mahakama ya Hakimu 

Mkazi Mkoa wa Arusha, inayosiki-
liza kesi hiyo chini ya Hakimu 
Mkazi, Pastricia Kisinda, ilitupilia  
mbali pingamizi la mawakili wa 
utetezi, juu ya kupokewa ma-
hakamani kwa flash yenye video 
sita.

Akitoa uamuzi mdogo kuhusu 
pingamizi hilo, Hakimu Kisinda 
alisema baada ya mahakama 
kupitia kifungu cha 64A cha She-
ria ya Ushahidi Namba 6 ya mwa-
ka 2019 na kifungu cha 18(1), (2) 
cha Sheria Kielektroniki namba 
13 ya mwaka 2015, vielelezo hivyo 
vimekidhi vigezo vya kupokewa.

Oktoba 28, mwaka huu, mawak-
ili wa utetezi walipinga kupokewa 
kwa flash ambayo ndani imewek-
wa video sita kama kielelezo cha 
ushahidi kwa madai kuwa hazi-
kuonyeshwa kabla ya kukubaliwa 
kupokewa.

Pingamizi hilo liliwasilishwa 
na Wakili wa Utetezi, Mosses 
Mahuna, kabla ya kuwasilishwa 
na shahidi wa nane wa Jamhuri, 
Jonson Kisaka (35), ambaye ni 
ofisa wa maabara ya uchunguzi 
wa kielektroniki kutoka Taasisi ya 
Kuzuia na Kupambana na Rushwa 
(TAKUKURU).

Nyaraka nyingine zilizopingwa 

kupokewa kama vielelezo vya 
ushahidi na mawakili hao ni fomu 
namba 28 na 29 pamoja.

Katika pingamizi hilo, Mahuna 
alidai kuwa vielelezo hivyo iki-
wamo flash, shahidi huyo alifun-
gua ripoti mwanzoni bila kucheza 
video sita zilizopo ndani yake. 
Mahuna alidai kwamba sheria 
inaelekeza wanapotoa vielelezo 
vinatakiwa kupitiwa au kufungua 
video hizo ili kutambua ni kitu 
gani kimewekwa.

Pia alidai kwamba sheria im-
eelekeza na inataka kupatiwa 
kielelezo hicho kwa mapana yake 
ili kutambua ni kitu gani kimo 
ndani ya kifaa hicho.

Wakili wa Serikali Mwandamizi, 
Filex Kwetukia, alidai utaratibu 
wa kisheria wa kuwasilisha viele-
lezo hivyo umezingatiwa kwa 
kuwa shahidi ameonyesha vitu 
ambavyo amevizungumzia waka-
ti akitoa ushahidi wake wa msingi.

Alidai kuwa Sheria ya Kielek-
troniki kifungu cha 15 hakijaeleza 
kuwa kielelezo kinatakiwa kusom-
wa ndipo kipokewe mahakamani.

Naye Othmed Mtenga, Wakili 
wa Serikali Mwandamizi, aliiom-
ba mahakama  kupokea flash hiyo 
na nyaraka nyingine kwa kuwa 
wamefuata utaratibu wa kisheria. 

Alidai kuwa hoja hizo haizuii 
flash na nyaraka kupokewa kwa 
kuwa kinachoangaliwa ni kama 
shahidi anautambua ushahidi 
anaouzungumzia na kama ame-
husika kuuandaa. Pia alidai kishe-
ria shahidi anatakiwa kuelezea 
kielelezo hicho kabla ya kukitoa 
mahakamani.

“Tunaiomba mahakama 
kupokea kielelezo hiki kwa kuwa 
shahidi ameeleza kwamba anaki-
fahamu. Pia hoja ya kusema kiele-
lezo kionyeshwe nini kilichomo 
ndani ni sawa na kukifungua kab-
la ya kupokewa kwanza kwa kuwa 
kiutaratibu unatakiwa kupokele-
wa ndipo kisomwe mahakamani,” 
alidai.

Kibano shahidi kesi Mbowe
saini, maelezo kutofautiana 
Na Elizabeth Zaya

SHAHIDI wa nne katika kesi 
ya tuhuma za ugaidi inayom-
kabili Mwenyekiti wa Chama 
cha Demokrasia na Maendeleo 
(CHADEMA), Freeman Mbowe, na 
wenzake watatu, Anitha Valerian 
(45), jana alipata wakati mgumu 
baada ya kubanwa na mawakili wa 
utetezi kutokana na madai kuwa 
saini zake na maelezo aliyotoa poli-
si na mahakamani vinatofautiana. 

Valerian (45) mkazi wa Ruwa, 
Moshi mkoani Kilimanjaro, ali-
hojiwa kwa takribani saa tano na 
mawakili hao wakiongozwa na 
Peter Kibatala katika kesi hiyo inay-
osikilizwa na Jaji Joachim Tiganga 
katika Mahakama Kuu Divisheni 
ya Rushwa na Uhujumu Uchumi, 
maarufu Mahakama ya Mafisadi.

Shahidi huyo, baada ya kumaliza 
kuhojiwa na Wakili wa Serikali 
Mwandamizi, Esther Martin, kwa 
takriban dakika 45, ndipo alipoan-
za kuulizwa maswali na mawakili 
wa utetezi. 

Wakili wa utetezi aliyeanza 
kumhoji ni Jeremiah Mtobesya 
na baada ya maswali kadhaa, ali-
omba apatiwe nakala ya maelezo 
ya ushahidi aliyotoa polisi ambayo 
iliwasilishwa mahakamani. Pia ali-
taka mahakama hiyo iruhusu sha-
hidi athibitishe saini aliyotia katika 
maelezo yake. 

Hapo ndipo yalipoibuka mabis-
hano ya kisheria, hivyo kumfanya 
Jaji Tiganga kuamuru kwenda ma-
pumziko kwa dakika 10 ili kutoa 
muda wa majadiliano kwa ajili ya 
jambo hilo.

Saa 6:15 kesi iliendelea tena na 
Jaji kuamuru upande wa utete-
zi upatiwe nakala kwa ajili ya 
matumizi mahakamani hapo na 
baadaye kurejesha. Baada ya ku-
pewa, Mtobesya aliendelea na ku-
uliza maswali. 

Kabla ya kuendelea na maswali, 
Mtobesya alimpatia shahidi nakala 
hiyo ili aisome kuthibitisha mael-
ezo hayo aliyotoa Agosti 5, mwaka 
jana, katika  kituo cha polisi cha 
Moshi pamoja na saini kama ni 
vyake. Shahidi alikubali kwamba 
vyote ni vyake. 

Baada ya shahidi huyo kusoma 
na kuthibitisha kwamba ni vyake, 
Wakili Mtobesya alionyesha ku-
tokuridhika kwa madai kwamba 
yale aliyoyaeleza wakati akiho-
jiwa na Wakili Martin, baadhi hay-
akuandikwa kwenye nyaraka iliyo-
wasilishwa mahakamani hapo kwa 
ajili ya kutumika kama ushahidi. 
Alipomhoji,  shahidi huyo alikiri 
kwamba ni kweli baadhi ya mael-
ezo hayakuandikwa katika nyaraka 
hiyo.

Pia Mtobesya alidai kwamba 
baadhi ya nyaraka zilizowasilish-
wa mahakamani ambazo shahidi 
alikiri kuwa alitia saini, zilikuwa 
zinapishana saini na alipomhoji 
sababu za saini hizo kupishana, al-
idai kuwa zingine alitia saini akiwa 
amesimama na zingine akiwa ame-
kaa.

Baada ya Mtobesya, Wakili John 
Mallya alisimama na kumhoji ku-
taka kufahamu endapo shahidi 
huyo alikuwa anafahamu majina 

ya askari polisi waliowakamata vi-
jana hao. Shahidi huyo alidai haku-
fahamu majina yao ingawa walim-
wonyesha vitambusho vyao vikiwa 
na chapa ya serikali.

Hatimaye Kibatala alisimama na 
kumhoji kwa takriban saa moja. Ki-
batala, alimhoji shahidi huyo kwa 
nini yeye ndiye alikuwa wa kwanza 
kushuhudia tukio la kukamatwa na 
kuwekwa chini ya ulinzi kwa vijana 
hao wakati mbele ya sehemu yake 
ya biashara kulikuwa na fremu 
zingine za biashara na kulikuwa 
na watu waliokuwa wakiendelea 
na kazi.

Kibatala pia alimbana shahidi 
huyo aeleze kama ni shahidi wa 
uongo au la, kwa kile alichodai 
kuwa maelezo yake ya ushahidi 
yaliyowasilishwa mahakamani 
yanapishana na kujichanganya 
mara kwa mara alipohojiwa na 
mawakili tofauti.

Pia alimhoji Valerian, aliyejitam-
bulisha kuwa ni mfanyabiashara 
wa mbege, endapo  ana tatizo la 
kupoteza kumbukumbu, hivyo ku-
jibu kwamba hana tatizo hilo licha 
ya kwamba kuna kusahau kibin-
adamu.

“Unasema walipopekuliwa 
mshtakiwa namba moja alikutwa 
na kitu kigumu kwenye mfuko 
wake wa kushoto wa suruali. Wewe 
ulihusika kumpekua?” alihoji Kiba-
taka na shahidi huyo kujibu kwam-
ba hakuhusika. 

Baada ya jibu hilo, Kibatala alien-
delea kuhoji: “Kama hukuhusika 
kwenye upekuzi, ulijuaje kwamba 
kitu hicho kwenye suruali kilikuwa 
kigumu?” Shahidi alijibu kuwa ali-
jua ni kigumu baada ya kutolewa 
na kujua kwamba ni bastola. 

“Umeiambia mahakama kwam-
ba kitu kingine alichokutwa nacho 
ni kete za dawa za kulevya zikiwa 
zimefungwa kwenye nailoni. Zili-
kuwa kwenye hali ya kimiminika 
au kitu kigumu?” Alihoji Kibataka 
kisha shahidi kudai kuwa zilikuwa 
laini. 

Pia Kibatala alimhoji kwamba 
shahidi alidai kuwa mshtakiwa ali-
kutwa na bastola ikiwa na magazini 
na risasi na je, anaijua magazine? 
Shahidi akadai kwamba haijui.

Awali, akihojiwa na Wakili wa 
Serikali Mwandamizi, Esther Mar-
tin, shahidi huyo alidai kuwa aliye-
dai kumtambua mshtakiwa namba 
moja, Mohammed Abdalah, na 
namba mbili, Adamu Kusekwa.

Valerian alidai kuwa Agosti 5, 
mwaka jana, akiwa katika eneo 
lake la biashara, wakati akifanya 
usafi, aliwaona vijana wawili wal-
iokuwa katika baa ya jirani na ofisi 
yake wakinywa pombe na baadaye 
kwenda katika banda la kusajili 
laini za simu.

Aidai kuwa vijana hao wakiwa 
katika eneo hilo aliwaona wakiwa 
wanazungumza na simu mara kwa 
mara na baada ya muda mfupi 
walitokea askari polisi wawili na 
kuwaweka chini ya ulinzi waki-
watuhumu kwamba wanatuhumi-
wa kwa ugaidi.

Kesi hiyo itaendelea leo kwa sha-
hidi namba tano wa Jamhuri.

Rais wa Zanzibar, Dk. Hussein Ali Mwinyi, akikabidhiwa  jarida la UNICEF  likiwa na ujumbe wa ‘Maliza 
Ukatili na Udhalilishaji Dhidi ya Wanawake na Watoto Zanzibar’ na Mwakilishi wa UNICEF Zanzibar, 
Laxmi Bhawani, wakati wa mazungumzo yao yaliofanyika ukumbi wa Ikulu jijini Zanzibar. PICHA: 
IKULU
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Na Augusta Njoji, DODOMA

MKUTANO wa Tano wa Bunge 
la 12 unatarajia kuanza vikao vy-
ake leo huku miongoni mwa shu-
ghuli zitakazofanyika ni pamoja 
na wabunge kujadili na kuishauri 
serikali kuhusu mapendekezo ya 
utekelezaji wa Mpango wa Taifa 
kwa mwaka wa fedha 2022/23.

Kwa mujibu wa Kanuni ya 
Bunge ya 94(1), katika mkutano 
wake wa Oktoba-Novemba kwa 
kila mwaka, Bunge kwa siku zi-
sizopungua tano litakaa kama 
Kamati ya Mipango ili kukidhi 

matakwa ya Ibara ya 63(3)(C) ya 
Katiba kwa kujadili na kuishauri 
serikali kuhusu mapendekezo 
hayo.

Katika mkutano huo, Bunge 
pamoja na mambo mengine 
litapokea, kujadili na kutoa mao-
ni na ushauri kuhusu mwongozo 
wa kuandaa Mpango na Bajeti ya 
Serikali.

Aidha, kwa mujibu wa kanuni 
ya 94 (2) (b) pia Bunge litapokea, 
kujadili na kutoa maoni na ushau-
ri kuhusu vyanzo vya mapato vya 
serikali na (C) litapokea, kujadili 
na kutoa maoni na ushauri kuhu-

su mapendekezo ya utekeleza-
ji wa mpango wa serikali na 
vipaumbele kuhusu mpango huo.

Ratiba inaonyesha kuwa 
wabunge watapokea maelezo 
kuhusu maeneo ya vipaumbele 
vya matumizi ya fedha za mkopo 
nafuu zilizotolewa na Shirika la 
Fedha Duniani (IMF), kwa ajili ya 
kukabiliana na athari za Uviko-19.

Pia Bunge litapokea mael-
ezo kuhusu miradi ya nishati ya 
umeme ya kimkakati na hatua zi-
lizofikiwa katika utekelezaji wake 
na taarifa ya Kamati ya Sheria 
Ndogo.

bunge la 12 kuanza leo

Mkuu wa Kitengo cha Wateja Wadogo wa Benki ya NBC, Raymond Urassa (kulia), akiongea na waandishi 
wa habari (hawapo pichani) kabla ya kuendesha droo ya kutafuta washindi wa promosheni ya ‘Vuna 
Zaidi na NBC Shambani’ inayolenga kuwahamasisha wakulima wa zao la korosho katika mikoa ya Lindi 
na Mtwara, waweze kujiunga na akaunti ya NBC Shambani iliyofanyika makao makuu ya benki hiyo, 
jijini Dar es Salaam, jana. Wengine ni maofisa kutoka Bodi ya Michezo ya Kubahatisha, Jorum Mtafya 
(katikati) na Neema Tatock. PICHA: MPIGAPICHA WETU

EWUra kuanza 
msako vituo 
bubu mafuta
 Na Shaban Njia, KAHAMA

MAMLAKA ya Udhibiti wa 
Huduma za Nishati na Maji 
(EWURA) inatarajia kuanza 
msako kubaini wafanyabi-
ashara wanaouza mafuta 
ya taa, dizeli na petroli bila 
leseni.

Lengo la msako huo, kwa 
mujibu wa NEMC, ni ku-
dhibiti matukio ya moto ya-
nayoweza kutokea maeneo 
mbalimbali.

Meneja wa EWURA Kan-
da ya Ziwa, George Mhina, 
alisema hayo jana wakati wa 
kikao kazi  kati ya wadau wa 
nishati na viongozi wa Manis-
paa ya Kahama mkoani Shin-
yanga. Wadau hao waliku-
tana ili kujadili namna bora 
ya kutatua kero zilizopo ka-
tika sekta ya mafuta na gesi 
ambayo imekuwa ikiripotiwa 
na wananchi.

Alisema mikoa ya kanda ya 
ziwa inaongoza kwa matukio 
ya nyumba kuwaka moto 
unaosabababishwa na   uhi-
fadhi wa mafuta ya petroli 
na dizeli kwenye makazi ya 
watu.

“Tutaendesha msako ka-
tika mikoa wa Shinyanga na 
Geita ili kuwabaini wafan-
yabiashara wote wanaouza 
mafuta kwenye chupa za 
maji mbele ya nyumba na 
maduka yao ya biashara.

Mhina alisema kuuza ni-
shati hiyo bila utaratibu ni 
kinyume cha maelekezo ya 
EWURA na kuwataka wajisal-

imishe wenyewe kabla msako 
haujaanza,” alisema Mhina.

“Mafuta ni kimiminika ha-
tari ambacho huhifadhiwa 
kwenye matangi yanay-
ochimbiwa ardhini, lakini 
wafanyabiashara wadogo wa-
nauza mafuta kwenye chupa 
za maji ya kunywa kwa kuzi-
weka nje juani   hali ambayo 
inaweza kusababisha mli-
puko na kuyafanya yakose 
ubora pindi yanapotumiwa 
kwenye vyombo vya moto.

Alisema EWURA inatoa 
leseni kwa wafanyabiasha-
ra wanaomiliki   vituo vya 
mafuta   waliokidhi vigezo 
vya kisheria,   lakini kwa 
wale   wanaouza kwenye 
mapipa, madumu na chupa 
za maji hususani maeneo ya 
vijijini hao ndiyo hawatakiwi 
kwa mujibu wa sheria.

Mwakilishi wa Mkurugenzi 
Mkuu wa EWURA, Wilfred 
Edwin, alisema kwa sasa 
kuna utaratibu unaowa-
taka   wamiliki wa vituo vya 
mafuta vilivyoko mijini ku-
jenga vituo vingine hususani 
vijijini ili kudhibiti wimbi la 
wauzaji wa mafuta wasio na 
leseni.

Alisema uwekaji wa vina-
saba katika mafuta ya taa, 
petroli na dizeli kabla ya 
kuingia sokoni umesaidia 
kupunguza uchakachuaji wa 
nishati hiyo kwa asilimia 80 
na kupunguza malalamiko 
yaliyokuwa yanawasilishwa 
EWURA kuwa mafuta ni 
machafu.

Na Mary Geofrey

WIZARA ya Afya, Maendeleo ya 
Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, im-
epokea dozi 500,000 za chanjo ya 
corona aina ya Sinopharm, kutoka 
Serikali ya Jamhuri ya Watu wa 
China ikiwa msaada unaotokana 
na ushirikiano bora baina ya nchi 
hizo mbili. 

  Shehena hiyo ilipokewa 
jana  Dar es Salaam na Waziri wa 
Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, 
Wazee na Watoto, Dk. Dorothy 
Gwajima, aliyeambatana na vion-
gozi wengine wa kitaifa na mkoa 
katika Uwanja wa Ndege wa Ki-
mataifa wa Julius Nyerere. 

  Dk. Gwajima aliipongeza  Chi-
na kwa ushirikiano inaoendelea 
kuonyesha ikiwa ni pamoja na 
kusaidia kuboresha sekta ya afya 
nchini katika mapambano dhidi 
ya magonjwa mbalimbali ikiwamo 
corona.

 “Shukrani za pekee ziwaendee 
serikali ya China hususani katika 

kujali afya za Watanzania kwa 
kutupatia chanjo hizi aina ya Sin-
opharm dozi 500,000 ambazo 
zitatusaidia kuwakinga Watanza-
nia 250,000 dhidi ya mapambano 
ya ugonjwa wa UVIKO-19 (coro-
na),” alisema Dk. Gwajima.  

Alisisitiza kuwa China inathami-
ni afya za Watanzania ndiyo maana 
imeendelea kuchukua hatua mbal-
imbali za kuboresha huduma za 
kinga nchini. 

  Pia alisema serikali ilipata 
chanjo dozi 1,058,400 aina ya 
Janssen ( Johnson and Johnson) 
ambazo zilishaisha na Sinopharm 
Dozi 1,065,600 zinazoendelea  ku-
tolewa katika vituo vyote nchini na 
kupitia huduma ya mkoba. 

Aidha, Dk. Gwajima alisema, 
wizara ilitoa mwongozo wa chanjo 
unaofafanua vyema taratibu za 
utoaji wa chanjo hizo wenye lengo 
la kufikia uchanjaji wa asilimia 60 
ya Watanzania wenye umri wa mi-
aka 18 na kuendelea.  

“Wizara ilitoa mwongozo wa 

chanjo unaofafanua vyema tara-
tibu za utoaji wa chanjo hizi we-
nye lengo la kufikia uchanjaji wa 
asilimia 60 ya Watanzania wenye 
umri wa miaka 18 na kuendelea,” 
alisisitiza.  

Pia Dk. Gwajima aliipongeza 
mikoa mitano ambayo inaongoza 
kwa kasi ya utoaji wa chanjo ya 
Sinopharm ambayo ni Ruvuma, 
Mbeya, Mtwara, Dodoma na Kag-
era. 

  Dk. Gwajima alioa wito kwa 
jamii nzima kujitokeza kupata 
chanjo hiyo dhidi ya UVIKO-19, ili 
kupunguza milipuko ambayo in-
aweza kutokea mara kwa mara na 
kuepuka madhara makubwa kama 
kifo na kulazwa kwenye oksijeni 
kwa muda mrefu. 

 Sambamba na hilo, aliwaomba 
wadau wote wenye nia ya kusaidia 
eneo hilo la huduma ya chanjo 
kujitokeza na kufuata utaratibu 
wa mwongozo wa serikali ili kutoa 
msaada huo. 

 

Chanjo corona dozi 500,000 
toka China zawasili
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AZAKI zatoa neno kufukuliwa 
kaburi la mwili mwenye ualbino
Na Thobias Mwanakatwe

WANAHARAKATI na wa-
tetezi wa haki za binadamu 
wameibuka na kulaani kiten-
do cha kufukuliwa kwa kaburi 
la mtu mwenye ualbino, Heri 
Kijangwa, na kunyofoa mguu 
kisha kutoweka nao. 

Wanaharakati hao, Kituo 
cha Sheria na Haki za Binada-
mu (LHRC), Chama cha Watu 
Wenye Ualbino Tanzania (TAS) 
na Mtandao wa Watetezi wa 
Haki za Binadamu Tanzania 
(THRDC), licha ya kulaani ki-
tendo hicho, wametaka msako 
dhidi ya waliohusika pamoja 
na kuchukuliwa hatua za 
kisheria. 

Mkurugenzi Mtendaji wa 
LHRC, Anna Henga, akisoma 
taarifa kwa niaba ya THRDC 

na TAS jana mbele ya waandi-
shi wa habari, alisema ki-
tendo hicho ni kosa la jinai, 
hivyo watuhumiwa wasakwe 
na kufikishwa mahakamani 
na adhabu kali itolewe ili iwe 
fundisho kwa wengine wenye 
nia ya kufanya vitendo vya 
uvunjifu wa sheria na haki za 
binadamu.

“Tunafahamu tukio hili 
limeripotiwa kwenye Kituo 
cha Polisi Bumbuli wilayani 
Lushoto mkoani Tanga. Tuna-
himiza serikali na Jeshi la Polisi 
kuhakikisha kesi hii haitaishia 
kwenye ngazi ya upelelezi 
badala yake watuhumiwa 
wote watafikishwa mahakam-
ani,” alisema.

Henga alisema katika kip-
indi cha miaka minne iliyopita, 
matukio hayo yalikoma kabisa 

kutokana na jitihada za serikali 
kwa kushirikiana na wananchi 
na vyombo vya habari.

“Kwa masikitiko makubwa 
LHRC, TAS na THRDC tunal-
aani vikali vitendo hivi vya ki-
katili na vya kinyama vinavyot-
weza utu wa binadamu na vya 
kudhalilisha maiti,” alisema.

Aliongeza kuwa matukio 
hayo yanavunja haki, utu na 
heshima ya binadamu kama 
ilivyoainishwa katika Katiba ya 
Jamhuri ya Muungano wa Tan-
zania, mikataba ya kimataifa 
ya haki za binadamu na sheria 
za nchi kama vile Sheria ya 
Kanuni za Adhabu Sura ya 16 
(marejeo ya 2019).

Mkurugenzi huyo alisema 
kutokana na mfululizo wa 
matukio hayo, hofu, wasiwasi 
na shaka kwa watu wenye ual-

bino vimeanza kurudi kulin-
ganisha na miaka iliyopita.

Heri Kijangwa (45) alifariki 
dunia Julai 4, 2020 kwa mara-
dhi ya kansa ya ngozi na al-
izikwa Julai 7, mwaka jana ka-
tika kijiji cha Tanda, Lushoto 
mkoani Tanga. Hata hivyo, 
katika hali isiyo ya kawaida, 
Oktoba 24, mwaka huu, watu 
wasiojulikana walifukua ka-
buri la marehemu huyo na ku-
nyofoa mguu wake wa kulia na 
kutoweka nao kusikojulikana.

Kwa mwaka huu, hilo ni 
tukio la pili kutokea la kwanza 
likiwa kati ya Mei 3 na 4 baada 
ya mwili wa mtoto mwenye 
ualbino mwenye umri wa mi-
aka mitano, kuokotwa ukiwa 
umekatwa mikono yote miwili 
katika kijiji cha Nondo, Uyui 
mkoani Tabora.

NEMC yakiri ujenzi mabondeni tatizo sugu 
Na Joseph Mwendapole

BARAZA la Taifa la Hifadhi 
na Usimamizi wa Mazingira 
(NEMC), limesema ujenzi hole-
la kwenye mabonde na mito 
bado ni tatizo kubwa linalo-
sumbua hasa kwenye mkoa wa 
Dar es Salaam.

Mkurugenzi Mkuu wa 
NEMC, Dk. Samuel Gwamaka, 
alisema hayo mwishoni mwa 
wiki wakati wa ufunguzi wa 
mkutano wa watendaji kata na 
mitaa kuhusu Sheria ya Mazin-
gira ya Mwaka 2004 na kanuni 
zake.

Dk. Gwamaka alisema ujenzi 
holela umekuwa na mad-
hara makubwa hasa wakati 
wa mvua, hivyo kusababisha  
mafuriko kufika kwenye maka-
zi ya watu na kuharibu mali 
pamoja na kutishia usalama 
wa wakazi hao.

Mbali na ujenzi holela, 
alisema utupaji wa taka ovyo 
limekuwa tatizo kubwa kwe-
nye mkoa wa Dar es Salaam 
kwa watu kuyageuza maeneo 
mbalimbali kuwa dampo.

“Wengi wenu mmeshuhudia 
sehemu kubwa ya mabonde 
yamegeuzwa madampo 
sasa hilo ni kosa kubwa kwa 
sababu taka hizo zinakwenda 
baharini sasa mtiririko wa 
sumu zote zinaliwa na samaki  
ambao mwisho tunawanunua 
pale Ferry, tunakula sisi bin-
adamu jambo ambalo ni hatari  
kiafya,” alisema  Dk.  Gwama-
ka.

Alitaja tatizo lingine kuwa ni 
uchimbaji holela wa mchanga 
kwenye mabonde na uchim-
baji wa kokoto na vifusi mae-
neo nyeti kimazingira na 
kwamba ingawa NEMC imeku-
wa ikitoa elimu na kukataza, 

matendo hayo bado yanaen-
delea kwenye jamii.

Pia alisema ujenzi holela wa 
viwanda vidogo vidogo, baa, 
kumbi za starehe na nyumba 
za ibada kwenye makazi ya 
watu ni jambo ambalo linalo-
sababisha kelele na malala-
miko ya wananchi wanaoishi 
maeneo hayo.

Katibu Tawala wa Mkoa wa 
Dar es Salaam, Hassan Rugwa, 
aliishukuru NEMC kwa kuan-
daa mafunzo hayo aliyosema 
ni muhimu kwa watendaji hao 
ambao kwenye maeneo yao 
ndiko kwenye viwanda.

Alisema suala la usimamizi 
wa mazingira ni suala nyeti lin-
alohitaji ushirikiano wa pamo-
ja kwani kuna umuhimu wa 
kurithisha mazingira mazuri 
kwa vizazi vilivyopo na vizazi 
vijavyo.

“Haya mazingira mazuri tu-

nayofaidi leo hii ni matunda 
ya kazi kubwa iliyofanywa na 
wazazi wetu, tusifikiri kwamba 
yalitokea tu hapana kuna kazi 
kubwa ilifanywa ili tuwe na 
mazingira bora hivyo nasisi 
tuhakikishe tunawarithisha 
mazingira bora watoto wetu,” 
alisema.

Alisema watendaji wa kata 
na mitaa ni wadau muhimu 
sana wa maendeleo kwa seri-
kali kwani wakifanya vibaya 
mambo mengi yanaharibika 
na iwapo watafanya vizuri kila 
kitu kinakwenda sawa.

“Kuna usemi kwamba uki-
taka kufika haraka nenda peke 
yako, lakini ukitaka kufika 
mbali nenda na wenzako ndi-
yo maana naishukuru NEMC 
kwa kutambua umuhimu wa 
usemi huu na kuona kwamba 
ili ifike mbali lazima iende na 
ninyi,” alisema.

Dola milioni 30 
kutunza shoroba 
Na Mwandishi Wetu

SERIKALI ya Marekani kupitia 
Shirika la Marekani la Maendeleo ya 
Kimataifa (USAID), imezindua mradi 
wa uhifadhi wa miaka mitano utaka-
ogharimu dola za Marekani milioni 
30.5 kukabiliana na uharibifu wa 
mapito ya wanyamapori, maarufu 
kama shoroba.

Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa 
jana kwa vyombo vya habari na 
Ubalozi wa Marekani nchini, mradi 
huo ujulikanao kwa jina la ‘USAID 
Tuhifadhi Maliasili’ unatekelezwa na 
Research Triangle Institute Interna-
tional, taasisi ya utafiti wa maende-
leo ya kimataifa.

Taarifa hiyo ilisema lengo la mradi 
ni kuangalia mienendo inayotishia 
harakati za wanyamapori na uhifa-
dhi wa muda mrefu wa baioanuwai 
nchini Tanzania.

“Katika miongo michache iliyo-
pita, Tanzania imepoteza angalau 
theluthi moja ya mifumo ya ikolojia 
yake na kushuhudia idadi ya vi-
umbe vilivyo hatarini kuongezeka 
mara tatu. Takriban asilimia 25 ya 
mapato ya nje yanatokana moja 
kwa moja na utalii ambao kwa 
sehemu kubwa hutegemea sekta ya 
uhifadhi wa wanyamapori,” ilisema 
taarifa hiyo.

Pia taarifa hiyo ilisema kiwango 
cha sasa cha kupungua kwa ‘spe-
cies’ (aina ya wanyamapori), athari 
kwenye uthabiti wa kiuchumi inata-
rajiwa kuwa kubwa siku zijazo.

”Kwa kipindi cha miaka mitano 
ijayo, USAID Tuhifadhi Maliasili 
itashirikiana na serikali ya Tan-
zania, jamii za wenyeji na sekta 
binafsi kutatua changamoto hizo. 
Tuhifadhi Maliasili inanuia kuunda 
mazingira ambamo njia za harakati 
zitaboresha ubora wa maisha kwa 
siyo tu wanyamapori bali pia jamii 
zinazowazunguka,” ilifafanua taarifa 
hiyo.

Fedha hizo, kwa mujibu wa taarifa 
hiyo,  zitatumika kwenye mradi 
wa kuimarisha uwezo wa taasisi 
kwa wadau wa sekta ya umma na 
binafsi, kupitia kuongezeka kwa 
ushirikishwaji wa sekta binafsi, 
pia utaimarisha sera ya udhibiti na 
mazingira rafiki kwenye usimamizi 
wa maliasili.

“Kwa kasi ya sasa ya upungufu 
wa viumbe, Tanzania iko nji-
ani kupoteza kiasi kikubwa cha 
utalii, ambacho kitakuwa na athari 
kubwa za kiuchumi,” alisema Kate 
Somvongsiri, Mkurugenzi Mkazi wa 
USAID Tanzania.

“Ingawa hatuwezi kubadilisha 
uharibifu wa awali wa wanyamapori 
na maliasili, kuendelea, mradi 
wa USAID wa Tuhifadhi Maliasili 
utawezesha usimamizi endelevu 
katika ngazi ya jamii na kitaifa,” 
aliongeza. 

Wajumbe wa Kamati ya Uongozi wakiwa katika kikao kilichoongozwa na Spika wa Bunge, Job Ndugai, kilichofanyika jana, ofisi 
za Bunge jijini Dodoma. PICHA: OFISI YA BUNGE

kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa 
jana kwa vyombo vya habari na 
Ubalozi wa Marekani nchini, mradi 
huo ujulikanao kwa jina la ‘USaiD 
tuhifadhi Maliasili’ unatekelezwa na 
research triangle institute interna-
tional, taasisi ya utafiti wa maende-
leo ya kimataifa.
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Ziara ya Mwinyi yaleta neema ya maji
Na Mwandishi Wetu, PEMBA

ZAIDI ya wakazi 170 wa Kijiji cha Mleteni, 
Shehia ya Kisiwani, Wilaya ya Wete, Pemba, 
wamepata huduma ya majisafi na salama 
kutokana na ziara ya Rais wa Zanzibar, Dk. 
Hussein Mwinyi, aliyoifanya hivi karibuni 
kisiwani hapa.

Kijiji hicho ambacho kilikuwa hakijawahi 
kutembelewa na kiongozi hata mmoja, ki-
nakabiliwa na kero mbalimbali ikiwamo 
ukosefu wa maji safi na salama.

Wakati Dk. Mwinyi alipofanya ziara kisi-
wani Pemba, alifika katika kijiji hicho na 
kusikiliza kero zinazowakabili wakazi wake 
na kuahidi kupeleka huduma hiyo ambayo 
sasa imewafikia. 

Baadhi ya wananchi wa kijiji hicho wal-
isema kwa nyakato tofauti kwamba ujio wa 
Dk. Mwinyi katika kijiji chao umeanza ku-
zaa matunda kwa kuwa wameshafikishiwa 
huduma hiyo ambayo ilikuwa kilio chao cha 
muda mrefu.

Mmoja wa wanakijiji hao, Said Mohamed 
Rashid, alisema wanakabiliwa na matatizo 
ya huduma mbalimbali ingawa wamean-

za kupata matumaini baada ya kuona 
wameanza kufikishiwa huduma ya majisafi 
na salama.

“Tunamshukuru sana Dk. Mwinyi kwa ku-
tujali na kuja kututembelea kujua changa-
moto zinazotukabili na kuanza kuzipatia 
ufumbuzi. Hili ni jambo la faraja kwetu,” 
alisema.

Mwananchi mwingine, ambaye haku-
taka kutaja jina lake litajwe, alisema wame-
furahia kupata huduma hiyo kwa kuwa 
walikuwa wakipata wakati mgumu katika 
kutekeleza majukumu yao ya kila siku. 

Mwalimu wa Kituo cha Tutu katika kijiji 
hicho, Bishara Mbarouk Hamad, mkazi wa 
Kisiwani, alisema ukosefu wa maji ulikuwa 
kikwazo kikubwa kwa wananchi wa kijiji 
hicho.

“Tulikuwa tunachota maji kwenye 
madimbwi. Kwa kweli ilikuwa si salama, la-
kini sasa kimechimbwa kisima na kuwekwa 
tangi. Sasa yanatusaidia hata sisi tunaoso-
mesha pale,” alisema. 

Sheha wa Shehia ya Kisiwani, Shaaban 
Salim Mtwana, alisema wananchi hao 
wamepata huduma hiyo baada ya kufika 

Dk. Mwinyi na kusikiliza kero zao.
“Kwa kweli kile kijiji kiko nyuma sana 

maana kilikuwa hakina huduma za kijamii 
hata moja. Nilikuwa napigania sana ili wafik-
ishiwe huduma na wao wajione ni miongozi 
mwa wanajamii. Tunamshukuru Rais wetu 
alisema apelekwe na tukampeleka,” alisema 
sheha huyo.

Naye Ofisa Uhusiano wa Mamlaka ya Maji 
Zanzibar (ZAWA), Suleiman Anas Massoud, 
alisema Serikali ya Mapinduzi Zanzibar im-
efanya jitihada mbalimbali kuona wananchi 
wa kijiji hicho kunapata huduma ya majisafi 
na salama.

Alisema ingawa kijiji hicho hakijafikiwa 
na huduma ya umeme, wametumia umeme 
jua katika kuwafikishia huduma ya maji na 
kwa sasa ni toshelevu kwa mujibu wa idadi 
ya watu.

Dk. Mwinyi hivi karibuni alikuwa na zi-
ara kisiwani Pemba na kutembelea mae-
neo mbalimbali ya miradi ya maendeleo, 
kutembelea kijiji cha Mleteni na wananchi 
wa maeneo mengine kwa lengo la kusikiliza 
kero zao na kuzipatia ufumbuzi.

Ubalozi India kuelekeza
nguvu utunzaji mazingira
 Na Romana Mallya

UBALOZI wa India nchini Tanzania, 
katika kusherehekea miaka 75 ya uhuru 
imeunga mkono juhudi za serikali katika 
utunzaji mazingira kwa kupanda miti.

Akizungumza na waandishi wa habari 
jana jijini Dar es Salaam, Balozi wa India 
nchini Tanzania, Binaya Pradhan, alise-
ma lengo ni kuimarisha uhusiano wa 
nchi hizo.

Pia alisema sherehe hizo zinafanyika 
kwa kuhusisha matukio mbalimbali iki-
wamo programu zinazoelezea maen-
deleo na historia pana ya watu wa nchi 
hiyo, utamaduni na mafanikio.

Kadhalika, alisema wameandaa 
mashindano mbalimbali, maonyesho ya 
kitamaduni, ujumbe wa viongozi mbal-
imbali, programu za kubadilishana uzoe-
fu na mipango ya elimu na mafunzo.

Alisema kikundi kijulikanacho kama 

‘Baba Gorekhnath Gotipua Dance Asso-
ciation’ chenye watu 12 kiliwasili nchini 
tangu Oktoba 27 na kutumbuiza Baga-
moyo na kundi la Jambo na Vijambo pia 
lilitoa burudani.

Alisema sherehe hizo zinahusisha 
Watanzania ambao kupitia tamasha la 
Diwali wameonyesha namna wanavy-
ocheza ngoma za nchini humo maarufu 
Bollywood.

Mkuu wa Mkoa wa Katavi, Mwanamvua Mrindoko akiongea na maofisa wa Mamlaka ya Mapato Tanzania (TRA), waliomtembelea 
ofisini kwake kwa ajili ya kuanza kufanya kampeni ya utoaji elimu kwa mlipakodi ya mlango kwa mlango kwa wafanyabiashara 
mkoani humo jana. PICHA: MPIGAPICHA WETU

Na Mwandishi Wetu

WATU 100 wenye ulemavu 
wa macho jijini Dar es Salaam, 
wamepatiwa huduma ya kupima, 
matibabu na vifaa tiba katika 
kambi maalumu ya kupima macho 
iliyofanyika jana kwenye kituo 
cha Jumuiya ya Maendeleo ya 
Waislamu Wasioona Tanzania 
(VIMDAT).

 Kambi hiyo iliyolenga kupima 
macho, kutoa miwani na matiba-
bu mengine ya macho kwa wenye 
ulemavu jijini Dar es Salaam, 
iliratibiwa na Klabu ya Lions kwa 
kushirikiana na kampuni ya kuba-
shiri matokeo ya Meridian Bet. 

Mwenyekiti wa VIMDAT, Salim 
Benedictor, alisema kambi ya 
macho iliyofanyika jana inawapa 
faraja waathirika ambao baadhi 
yao walipatiwa dawa, miwani 
na wengine kutakiwa kufanyiwa 
upasuaji mdogo ili kuwasaidia 
kuona kidogo.

 Aman Maeda wa kitengo cha 
ustawi wa jamii wa Meridian Bet, 
aliyeambatana na viongozi wen-
gine wa kampuni hiyo, alisema 
wameamua kushirikiana na Klabu 
ya Lions katika huduma hiyo.

 “Kwetu kambi hii ni muhimu 
kwa kuwa inagusa mahitaji 
yao na wako ambao watafany-
iwa upasuaji mdogo, hivyo 
nitoe wito kwa jamii kuendelea 
kuwasaidia wenzetu hawa ili 
kupunguziwa makali ya tatizo 
linalowakabili,” alisema. 

 Mratibu wa kambi hiyo kutoka 
Lions Club, Rizwan Qadri, alisema 
watu 100 wameshiriki kwenye 
kambi hiyo ambayo ilianza kwa 
kuwapima na waliohitaji kupewa 
dawa au miwani walipatiwa.

 “Waliobainika kuwa na mata-
tizo makubwa zaidi tutawapeleka 
CCBRT na Muhimbili kwa mtibabu 
zaidi kwa kushirikiana na wen-
zetu wa Meridian Bet,” alisema.

 

Wenye 
ulemavu 
macho 
wapata 
matibabu 
D’Salaam

 “kwetu kambi hii ni muhimu 
kwa kuwa inagusa mahitaji 
yao na wako ambao watafany-
iwa upasuaji mdogo, hivyo ni-
toe wito kwa jamii kuendelea 
kuwasaidia wenzetu hawa ili 
kupunguziwa makali ya tatizo 
linalowakabili,” alisema. 
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MABADILIKO ya tabianchi yanaleta athari katika nyanja ka-
ribu zote kuanzia uchumi hadi mazingira, athari zake hazik-
wepeki na kwa Tanzania uhaba wa maji, upepo, vimbunga na 
ukame ni masuala ambayo sasa ni bayana.
Licha ya kuwapo juhudi mbalimbali za kukabiliana na ma-
badiliko hayo, changamoto bado ni kubwa na inapotokea 
uhaba wa mvua unaombatana na upepo mkali kama ilivyoku-
wa mwaka huu wananchi wanaathirika.
Miongoni mwa juhudi ambazo zimechukuliwa na serikali ni 
kuibua vyanzo vipya vya maji katika kukabiliana na upungufu 
wa huduma hiyo unaotokana na jua, upepo na ukosefu wa 
mvua kuathiri sekta ya maji.
Mkoani Dar es Salaam, juhudi za kuongeza maji kupitia mradi 
wa visima virefu vya Mpera na Kimbiji kufanikisha upati-
kanaji wa majisafi na salama kwa wakazi wa Kigamboni na 
maeneo mengine ya Temeke.
Kadhalika ujenzi wa bwawa la kuhifadhi maji la Kidunda 
mkoani Morogoro ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali za 
kuhakikisha yanakuwapo maji ya kutosha wakati wote bila 
kujali ni masika au kiangazi kwa watu wa mikoa ya Dar es Sa-
laam na Pwani.
Lakini shida ya maji bado haijaisha. Tunaona kuwa kazi zaidi 
na ubunifu unahitajika. Vyanzo vya maji vya Ruvu na Wami 
ambavyo hulisha Dar es Salaam na Pwani vimepungua, lakini 
kwa Tanzania nzima mabadiliko hayo, ukataji miti na uhar-
ibifu wa mazingira na kilimo na ufugaji kwenye maeneo jirani 
na mito yameendelea kuwa tishio kwa usalama na upatikanaji 
wa maji.
Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA, imeshatoa mwele-
keo wa hali ya mvua na kutaja uwepo wa vipindi virefu vya 
ukame kuanzia sasa hadi Januari mwakani yote haya yanat-
ishia hatima ya maji nchini na kwa mazingira hayo ni wazi 
kuwa Mamlaka za Maji, Usafi wa Mazingira Mijini zina kazi 
kubwa kufikiria namna ya kumaliza changamoto ya maji miji-
ni huku Wakala wa Maji na Usafi wa Mazingira Vijijini (RUWA-
SA) nao ukitakiwa kubuni na kutekeleza mikakati ya kumaliza 
shida ya maji vijijini.
Kwa hali kama hiyo, tunaishauri serikali kuanza sasa kuli-
fanyia kazi suala la kuhifadhi maji mengi ya mvua yanayo-
potea kila mwaka ili wananchi wasipate shida hasa nyakati za 
ukame.
Mvua zinazonyesha na hata kuwa juu ya viwango na mafuriko 
yanayotokea sehemu nyingine, yote hayo ni maji yanayo-
potea. Ndiyo maana tunaomba sasa serikali iamke na kuona 
namna bora ya kutunza mabilioni ya lita za maji ya mkvua ya-
nayopotea kila mwaka  kwa kuchimba mabwawa mengi zaidi 
na kuweka hifadhi za maji za taifa kwenye kanda, mikoa na 
wilaya.
Tunashauri zifanyike njia mbalimbali za uvunaji wa maji hayo 
ili yasipotee bure, bali yavunwe na kuhifadhiwa kwa ajili ya 
mahitaji ya baadaye badala ya kuacha yapotee kila mwaka 
huku wananchi wakikosa maji safi na salama.
Kwa mfano TMA inasema, kina cha maji katika mito, mab-
wawa na hifadhi ya maji ardhini kinatarajiwa kupungua hu-
susan katika maeneo yanayotarajiwa kupata mvua za chini ya 
wastani.
Kutokana na mazingira kama hayo, ndiyo maana tunashauri 
kuongezwa kwa vyanzo vingi zaidi na kufanya juhudi za kuhi-
fadhi maji, serikali iwekeze eneo hilo kwani uhaba huo un-
apelekea kuwepo magojwa na kuongeza gharama zaidi kwa 
serikali kwenye sekta ya afya.

Na Faustine 
Feliciane VIASHIRIA vya kuwepo mvua 

ndogo, za wastani mpaka chini 
ya kiwango  kwa mikoa in-
ayozalisha chakula kwa wingi, 
vinaongeza wasiwasi wa upun-
gufu wa mavuno msimu huu wa 
mvua.
Mikoa inayoelekea kuathiriwa 
na hali hiyo ni Mbeya, Iringa, 
Njombe, Rukwa, Katavi, Ruvu-
ma, Lindi, Mtwara na baadhi ya 
maeneo ya magharibi ya mkoa 
wa Morogoro.
Lakini pia, uhaba umeonekana 
mikoa ya kanda ya kati, Dodoma 
na Singida na baadhi ya sehemu 
za mkoani Kigoma.
Hali hiyo inaonekana wakati 
msimu mpya wa mvua kwa 
mikoa inayopata mvua mara 
moja kwa mwaka ukitarajiwa 
kwa maeneo mengi kuanza 
mwezi huu na kuendelea hadi 
Aprili mwakani.
Mamlaka ya Hali ya Hewa Tan-
zania (TMA) kwenye utabiri 
wake wa  msimu huu wa mvua, 
inabainisha kuwapo na viashiria 
vya uhaba wa mvua mpaka chini 
ya wastani kwa mikoa hiyo.
TMA inaeleza kuwa mikoa hiyo 
muhimu na vinara kwenye uzal-
ishaji wa chakula nchini inaele-
kea kuathiriwa na uhaba huo.
Mkurugenzi Mtendaji wa TMA 
Dk. Agnes Kijazi, anayasema 
hayo wakati wa kuwasilisha 
utabiri hivi karibuni jijini Dar es 
Salaam.

Maeneo hayo yamekuwa ni 
moyo wa kuzalisha chakula 
hapa nchini hivyo kuwepo kwa 
uhaba wa mvua ni jambo am-
balo linalostahili kupewa uzito 
wa kipekee.
Kukosekana kwa mvua za kuto-
sha TMA inatahadharisha kuwa 
kutasababisha kukosekana kwa 
unyevu unyevu kwenye udongo 
na hivyo na kukwamisha ukuaji 
wa mazao kikamilifu.
Ingawa bado serikali haijatoa 
tamko, kuna uwezekano wa  ma-
vuno ya kipindi hiki cha mvua 
yakawa pungufu na hata kusaba-
bisha upungufu wa chakula.
Hivyo basi ni vyema sasa kama-
ti za maafa mikoa na wilaya, 
kata na kijiji kuanza kujipanga 
mapema na kuchukua hatua ku-
kabiliana na upungufu huo wa 
mvua unaoweza kusababisha na 
kuongeza ugumu kwenye kilimo 
na upatikanaji wa chakula.
Yapo mabwawa ya asili ya ku-
tunza maji lakini zipo skimu za 
umwagiliaji na njia nyingine za 
kuvuna maji, hivyo hata hayo  
madogo yakusanywe ili kusaidia 
kwenye kilimo hususani kile kili-
mo cha umwagiliaji kwa baadhi 
ya maeneo nchini.
Lakini, wakulima ni vyema 
kuangalia mwenendo wa mvua 
na kupanda mazao ambayo 
yatastahimili ukame huku yaki-
tumia mvua ndogo ili kujihakik-
ishia chakula.

Wakulima wafuate ushauri wa 
wataalamu unaotolewa husu-
sani maofisa ugani na kufuata 
maelekezo yao ili kuondoka-
na na athari zozote ambazo 
zinaweza kutokea kwa ukosefu 
wa mvua unakotarajiwa.
Mazao kama mihogo, viazi, mta-
ma, mbaazi na ufuta ni muhimu 
kulimwa katika kipindi hiki ku-
tokana na ukweli kuwa mazao 
hayo yanastahimili mvua ndogo 
na ni mazao ya chakula.
Kwa Watanzania wakati TMA 
ikiendelea kutoa utabiri ambao 
imeugawa katika makundi tofau-
ti ukianzia utabiri wa kila mwezi, 
wa siku tano pamoja na ule wa 
kila siku, wananchi wanapaswa 
kufuatilia taarifa zake, kuchukua 
tahadhari pale wanapopewa 
maelekezo. Lengo ni kuwa na 
mipango bora ya kilimo na 
maandalizi yenye tija ya kipindi 
kigumu cha upungufu wa mvu.
Lakini pamoja na hayo yote, hali 
kama hii iwakumbushe wadau 
mbalimbali kuwa na mikakati 
ya kujenga mabwawa ya kuhifa-
dhia maji katika maeneo yanay-
owezekana ili kukabiliana na 
uhaba wa maji pale mvua zina-
popungua au upepo kukausha 
vyanzo vya maji.
Mwaka huu umekuwa na up-
epo mkali ambao athari zake ni 
pamoja na kukausha maji mtoni, 
mabwawani na hata kwenye 
skimu za kilimo.

Ni muhimu kujipanga 
kuelekea uhaba wa mvua

 Muungwana Lazima Nilonge

Zianze juhudi kuhifadhi maji
mvua kukabiliana na ukame
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Baruapepe:     advertise@guardian.co.tz
Website:       www.ippmedia.com
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Wanahabari 
waombwa 
kutoa elimu 
ya fedha
Na Ibrahim Joseph, 
DODOMA

SERIKALI imeviomba vy-
ombo vya habari kusaidia 
kuwaelisha wananchi 
kuhusu uelewa wa masu-
ala ya kifedha ili kukuza 
uchumi.

Katibu Mkuu Wizara ya 
Fedha na Mipango, Em-
manuel Tutuba, alitoa 
wito huo jana jijini hapa 
alipokuwa akifungua 
mafunzo ya siku moja kwa 
wahariri wa vyombo mbal-
imbali vya habari nchini.

Tutuba aliviomba vy-
ombo vya habari nchini 
kulisaidia taifa katika 
kutoa elimu kwa wananchi 
kuhusu masuala ya hu-
duma za kifedha kwa kuwa 
taarifa zao kufuatiliwa na 
jamii kila siku.

“Tumeona tuwajengee 
uwezo wa  uelewa waha-
riri wa vyombo mbalimbali 
vya habari hapa nchini ili 
kutoa elimu kwa wananchi 
wetu  kuhusu masuala ya 
kifedha kwa sababu wa-
nafuatilia taarifa zenu kila 
siku,” alisema.

Alibainisha kuwa mafun-
zo hayo ya siku moja 
yalikuwa na lengo la kuwa-
jengea uelewa wa masuala 
muhimu yanayohusu sekta 
ya huduma za fedha ili kui-
saidia jamii.

Tutuba alisema kwa 
kutambua umuhimu wa 
vyombo vya habari katika 
kuelimisha umma, wizara 
iliona ni vyema kutoa 
mafunzo yao kwa waha-
riri  ili elimu iweze ku-
wafikia wananchi.

Katibu mkuu huyo 
alisema Wizara ya Fedha 
na Mipango ina lengo la 
kutatua tatizo za uelewa 
wa wanachi kuhusu  
masuala hayo ya kifedha 
ili  wajikwamue  kiuchumi.

Aidha, Tutuba alisema 
wizara hiyo imeandaa 
maadhimisho ya wiki ya 
huduma za fedha  kitaifa 
yatakayofanyika kuanzia 
Novemba 8 hadi 14,  mwa-
ka huu, katika viwanja 
vya Mnazi Mmoja, Dar es 
Salaam.

Alisema katika wiki hiyo 
wanatarajia kujielekeza  
katika masuala ya kujenga 
weledi na uelewa  umma 
kuhusu matumizi sahihi ya 
huduma za fedha na kui-
marisha ufanisi wa masoko 
ya fedha .

Wazee waomba kasi katika 
usambazaji chanjo Corona
Na Deogratius Nsokolo, 
KIGOMA

MTANDAO wa mashirika ya-
nayohudumia wazee Tanzania, 
umeiomba serikali kuongeza kasi 
ya utoaji chanjo ya Uviko-19 kwa 
wazee hasa waliopo maeneo ya 
pembezoni na vijijini kutokana 
na wengi kutokuwa na elimu  
ya kutosha kuhusu ugonjwa huo 
na kutochukua uamuzi wa ku-
chanja.

Mwenyekiti wa mtandao huo, 
Kotilda Kokupima, alisema waka-
ti wa kikao cha uhamasishaji ka-
tika Baraza la Wazee Wilaya ya 
Kasulu, pamoja na serikali kutoa 
kipaumbele kwa wazee kupatiwa 
chanjo ya ugonjwa wa corona, 

bado wengi hawajafikiwa na 
huduma kutokana na kutopata 
taarifa sahihi.

Kokupima ambaye ni Mwe-
nyekiti wa Shirika la Wazee Mkoa 
wa Kigoma (EWAKI), alisema wa-
zee wanakabiliwa na magonjwa 
mengi kutokana na umri wao 
ambao unaruhusu magonjwa 
kutokana na kushuka kwa kinga 
ya mwili na kusisitiza ni muhimu 
wakafikishiwa huduma majum-
bani kwa kuwa wengi hawana 
uwezo wa kufuata katika vituo 
vya kutolea huduma.

Mmoja wa wazee katika mku-
tano huo, Alberto Mungerere, 
aliamua kuchanja alisema ku-
nahitajika kuwapo kwa mkakati 
maalum wa kuwanusuru wazee 

kwa sababu wako hatarini zaidi 
kuambukizwa, pia hawana elimu 
ya kutosha kuhusu manufaa ya 
chanjo hiyo.

Kwa upande wake, Meneja 
Programu wa Shirika la lisilo la 
kiserikaki Help age Tanzania, Jo-
seph Mbasha, alisema kwa kush-
irikiana na Shirika la Kimataifa 
la Kuhudumia Watoto (UNICEF), 
wanaendesha mpango wa elimu 
kwa wazee katika mikoa ya Kigo-
ma na Mwanza ili kuwawezesha 
kupata elimu na chanjo.

Alisema wamelenga kuhakiki-
sha wanachangia ongezeko la 
wazee kupata chanjo kwa kuunga 
mkono jitihada za serikali na wa-
dau wengine na katika Mkoa wa 
Kigoma na wanatarajia kuwafikia 

wazee 300.
Alisema wanafanya mikutano 

na wazee kupitia mabaraza ya 
wazee ya wilaya ambayo yanaun-
dwa na wao kutoka kila kata na 
wataalam wa afya wanatoa elimu 
na chanjo kwa wenye hiari ku-
chanjwa.

Alisema hatua hiyo itasaidia 
kuwakinga wazee na ugonjwa wa 
Uviko-19.

Ofisa Ustawi wa Jamii katika 
Halmashauri ya Wilaya ya Kasulu, 
Salum Masaga, alisema kazi kub-
wa inayofanywa sasa ni kuhakiki-
sha wazee wanapata elimu sahihi 
na chanjo kwa kuwa ni haki yao 
na halmashauri hiyo imeweka 
mazingira mazuri ya kuhakikisha 
zoezi hilo linafanikiwa.

AZAKI zakumbushwa uwajibikaji utendaji kazi
Na Romana Mallya

MGANGA Mkuu wa Serikali, 
Dk. Aifello Sichwale, amezitaka 
asasi za kiraia kufanya kazi kwa 
kuzingatia uwajibikaji, uwazi na 
nidhamu kwenye matumizi ya 
fedha zinazotolewa na wadau 
wa maendeleo.

Aliyasema hayo juzi wakati 
akizindua mpango mkakati wa 
miaka mitano wa Taasisi inay-
ojihusisha na kuhamasisha afya 
Tanzania Health Promotion 
Support (THPS).

Pia Dk. Sichwele alitaka kuten-
genezwe mpango mkakati utaka-

owezesha taasisi hizo kupata  
fedha bila kutegemea ufadhili.

Mkurugenzi Mtendaji wa 
THTS, Dk. Redempta Mbatia, ali-
taja mafanikio mbalimbali yali-
yopatikana tangu kuanzishwa 
kwa taasisi hiyo miaka 10 iliyopi-
ta kuwa ni pamoja na kuongeze-
ka kwa eneo ambalo taasisi hiyo 
inatoa huduma zake.

“Taasisi hii pia imewezesha 
kupatikana kwa watumishi 
wa afya wapatao 793 wanao-
fanya kazi kwa mkataba katika  
vituo mbalimbali nchini,” alise-
ma.

Alisema wametumia zaidi 

ya Sh. bilioni 7.3 kununua vifaa 
mbalimbali vya tiba vinavyotu-
mika kuwasaidia Watanzania.

Wanufaika wengine ni katika 
maeneo ya virusi vya Ukimwi 
na Ukimwi, kifua kikuu na tiba 
yake, afya za mama na uzazi 
pamoja na mapambano ya 
ugonjwa wa UVIKO.

Dk. Mbatia alisema mpango 
mkakati mpya wa THTS ume-
lenga kuongeza uwezo wa 
taasisi ili itimize majukumu 
yake kwa ufanisi na kuongeza 
nguvu katika utawala bora kati-
ka matumizi ya fedha, rasilimali 
watu, manunuzi na mifumo 

ya Teknolojia ya Mawasiliano 
kwa kipindi cha mpango huo  
kuanzia  2021  hadi  mwaka 
2025.

Aidha, alisema vipaumbele 
vya mpango huo wa miaka mi-
tano ni kuongeza uwezo wa 
taasisi, utoaji wa huduma za 
afya, kuboresha huduma za afya 
na ufuatliaji na tathmini.

Alisema taasisi itaendelea 
kuimarisha uwezo wake katika 
kutoa huduma bora za afya, 
mifumo ya fedha taarifa za uon-
gozi, manunuzi rasilimali watu 
pamoja na mifumo mingine ya 
uendeshaji.

Katibu Mkuu wa Wizara ya Fedha na Mipango, Emmanuel Tutuba, akizungumza wakati wa kufungua mafunzo ya siku moja  kuhusu 
masuala ya huduma za fedha kwa wahariri wa vyombo mbalimbali vya habari yaliyofanyika jana jijini Dodoma. PICHA: IBRAHIM 
JOSEPH
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RC ataka 
elimu kwa 
watendaji 
wa mizani

Kampuni ya SUMA JKT wakifanya usafi sehemu za wafanyabiashara waliotoa vibanda vyao katika eneo la Mbezi Mwisho, 
jijini Dar es Salaam jana. PICHA: MIRAJI MSALA

Mkuranga yauza tani  
milioni 1.3 korosho

Na Mwandishi Wetu, MBEYA 

 MKUU wa Mkoa wa Mbeya, 
Juma Homera, ameagiza  Wakala 
wa Barabara Tanzania (TAN-
ROADS), kuwajengea uwezo 
watendaji wa mizani yote nchini 
ili kutoa huduma bora kwa wadau 
wa usafirishaji.

Homera aliyasema hayo jana 
wakati akifungua semina ya 
mafunzo ya siku moja kwa wadau 
wa usafirishaji kuhusu Sheria 
ya Udhibiti Uzito wa Magari ya 
Afrika Mashariki ya mwaka 2016 
na kanuni zake za mwaka 2018 
katika ukumbi wa BEACO jijini 
hapa. 

“Elimu hii ya Sheria ya Udhibiti 
Uzito wa Magari ya Afrika 
Mashariki ya mwaka 2016 na ka-
nuni zake za mwaka 2018, itolewe 
pia kwa watendaji wote wa TAN-
ROADS walio kwenye vituo vyote 
vya mizani nchini ili iwe rahisi 
kwao kuendelea kuwaelimisha 
wadau wa usafirishaji wanao-
tumia huduma za mizani nchini.

“Serikali imetenga fedha nyingi 
kwa ajili ya ujenzi wa miundom-
binu bora ya barabara za mikoa, 
mijini na vijijini, hivyo ni jukumu 
la kila Mtanzania kulinda na kusi-
mamia matumizi bora na sahihi 
ya miundombinu ya barabara 
nchini kwa maendeleo ya taifa 
letu”, alisema Homera.

Mkuu huyo wa mkoa aliongeza 
kuwa msukumo wa mafunzo hayo 
unatokana na ukweli kuwa, wadau 
wengi wa usafirishaji nchini ha-
wana uelewa wa kutosha juu ya 
sheria hiyo ya udhibiti uzito wa 
magari inayotumiwa na nchi zote 
za Jumuiya ya Afrika Mashariki. 

Kwa mujibu wa Homera, hali 
hiyo inasababisha changamoto za 
mara kwa mara hasa inapotokea 
chombo cha usafiri kinapopimwa 
na mizani ya TANROADS na 
kukutwa kimezidisha uzito, hivyo 
elimu hiyo itasaidia kuondoa 
changamoto hizo.

Awali, Kaimu Meneja wa 
TANROADS Mkoa wa Mbeya, 
Mhandisi Peter Mkolwa, alisema 
kuwa mafunzo hayo ni mwen-
delezo wa utoaji elimu ya Sheria 
ya Udhibiti Uzito wa Magari ya 
Afrika Mashariki ya mwaka 2016 
na kanuni zake za mwaka 2018 
ambayo yamekuwa yakitolewa 
kwa wadau wa usafiri wa bara-
bara nchini tangu mwaka 2018 
kabla ya kuanza kutumika rasmi 
kwa sheria hiyo Machi, 2019.

Nao wadau wa usafirishaji jijini 
Mbeya wanaohudhuria mafunzo 
hayo, wameitaka serikali kutilia 
mkazo upatikanaji wa elimu hiyo, 
kwa kuandaa mabango na vipepe-
rushi mbalimbali ambavyo vita-
waongezea uelewa juu ya sheria 
hiyo ya udhibiti wa uzito wa 
magari kwa kuwa kwa kufanya 
hivyo, wataepukana na makosa 
wanayoyafanya mara kwa mara 
kwa sababu ya kukosa uelewa.

Na Yasmine Protace, 
MKURANGA

WAKULIMA wa korosho 
wilayani Mkuranga mkoani 
Pwani, wameuza tani milioni 
1.3 ya zao hilo katika mnada 
wa pili wa mfumo wa stak-
abadhi ghalani uliofanyika 
wilayani hapo.

Akizungumza na wakulima 
hao kutoka Vyama vya Msingi 
AMCOS, Meneja wa Chama 
Kikuu cha Ushirika Mkoa wa 
Pwani (CORRECU), Hamis 

Mantawale, alisema wazabuni 
13 walijitokeza.

“Katika mnada wa uuzwaji 
wa korosho wazabuni 14 wali-
jitokeza kununua zao hilo,” 
alisema.

Aidha, katika uuzwaji ko-
rosho kulikuwa na bei ya 
ununuzi kwa daraja la kwan-
za kilo moja iliuzwa kwa 
Sh. 2,500.62 huku daraja l 
a pili  ikiuzwa  kwa  Sh. 
1,673.10.

Alisema wanunuzi wote 
walionunua korosho hizo  

wanatakiwa kuingiza pesa 
ndani ya siku nne kabla ya ku-
peleka malipo AMCOS kupitia 
benki.

Mwakilishi wa Bodi ya Ko-
rosho Tanzania (CBT), Jafar 
Nataka, alimpongeza Mku-
rugenzi wa Halmashauri 
ya Mkuranga, Mwantumu 
Mgonja, kwa kununua mzani 
na mikasi ya AMCOS kama ili-
vyopendekezwa katika kikao 
cha wadau wa korosho mkoa-
ni humo huku halmashauri 
zingine zikitakiwa kuiga mfu-

mo huo.
Wakati huo huo, CORECU 

inatarajia kuandaa mafunzo 
kwa wawakilishi wa AMCOS 
ili wajue matumizi yake hati-
maye korosho za mkoa huo 
ziongeze ubora.

Rashid Serungwi, Diwani 
wa Kata ya Mbezi Mkuranga, 
aliomba kiitishwe kikao cha 
wadau wa korosho haraka ili 
kizungumzie kushuka kwa 
bei ya korosho na kupungua 
kwa ubora wa zao hilo zikiwa 
ghalani.

Wakulima waiangukia serikali 
Na Elizabeth John, MBEYA

WAKULIMA 3,800 wa mpun-
ga kutoka Bonde la Mnazi lil-
iloko wilayani Mbarali, mkoani 
Mbeya wameiomba serikali 
kuangalia namna bora ya kutat-
ua mgogoro wa ardhi baina yao 
na Hifadhi ya Taifa ya Ruaha.

Ombi hilo limetolewa hivi 
karibuni na wakulima wanao-
tumia eneo hilo wakiwamo 
umoja wa nguvu kazi Mwanav-
ala, ambao wamekuwa na wasi-
wasi na kauli ya serikali kuhusu 
kufanya mapitio upya ya GN 
namba 28 inayohusisha vijiji 31 
vilivyopo wilayani Mbarali.

Wakizungumza kwa nyakati 
tofauti kwa niaba ya wenzao, 
Upendo Kyambiki na Shabani 
Nguluvala, walisema kwa mi-
aka mingi wanalima mpunga 
kwenye bonde hilo, na kwam-
ba kutaka kuwaondoa jirani 
na eneo la Ihefu kutasababisha 
kushindwe kumudu maisha 
yao. Walisema wanategemea 
kilimo kwa shughuli zao za ku-
jiingizia kipato cha familia na 
kwamba wakiondolewa eneo 
hilo watakosa pa kwenda na 
taarifa aliyopelekewa Rais Sa-
mia Suluhu Hassan kuwa wako 
wachache sio za kujenga bali 
kuwaumiza.

“Sisi tumezaliwa Mbarali 
maisha yetu yote ni hapa hata 
makaburi ya ndugu zetu yapo 
hapa sasa tukifukuzwa tut-
aenda kuishi wapi tunaomba 
Rais asikie kilio chetu,” alisema 
Upendo.

Naye Irene Ngailo, aliiomba 
serikali kuangalia namna bora 
ili wakulima waweze kuwa 
salama sambamba na kuende-
lea na kilimo hicho.

Mmoja wa viongozi wa 
umoja wa wakulima wa zao 
la mpunga wilayani Mbarali, 
Athanasi Kikwembe, alisema 
walipeleka rasimu inayoonye-
sha mahitaji ya mkopo wa fed-

ha ya Sh. bilioni 3.1 kupitia eneo 
hilo sasa kitendo cha kutaka 
kuwaondoa kwenye eneo hilo 
ni kutowatakia mema.

 Akizungumza kwa njia ya 
simu, Waziri wa Ardhi Nyumba 
na Maendeleo ya Makazi, Wil-
liam Lukuvi, alisema alikwenda 
mkoani Mbeya ili kutembelea 
maeneo yote ya mkoa huo am-
bayo yana mwingiliano na mae-
neo ya hifadhi.

Alisema kulingana na maa-
gizo ya Rais wameunda timu ya 
kufanya tathmini ambayo hai-
toleta taharuki kwa wananchi 
kwa kuzingatia maslahi mapa-
na ya taifa.
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Siku ya Mapacha kufanyika Dar
Na Sabato Kasika 

S
HIRIKA lisilo la kiserikali 
la Eden Twins Founda-
tion linatarajiwa kufanya 
tamasha la Siku ya Watoto 

Mapacha, kama njia mojawapo 
ya kuhamasisha jamii kuwatam-
bua na kuwahudumia kikamilifu.

Hayo yalisemwa na Mwe-
nyekiti wa shirika hilo, Diana Joy 
Mbena, kwenye ofisi za gazeti 
hili, Mikocheni jijini Dar es Sa-

laam jana, kuelezea tamasha 
hilo litakalofanyika Novemba 11, 
mwaka huu.  

“Eden Twins Foundation ni 
shirika jipya ambalo linajikita 
kuhudumia watoto mapacha, 
kwa kuwa wengi wao wanatoka 
katika familia duni na wana-
kumbana na changamoto nyingi  
katika maisha yao,” alisema Di-
ana.

Alisema, katika tamasha hilo 
shirika lake linajiandaa kuonye-

sha jamii jinsi baadhi ya familia 
zenye watoto mapacha zina-
vyohangaika ili mwisho wa siku 
zifanyike jitihada za kusaidia fa-
milia za aina hiyo.

“Karibu familia nyingi zenye 
watoto mapacha ni zile ambazo 
zina maisha duni, ndiyo maana 
nikaamua kuanzisha shirika hili, 
kwa lengo la kutaka jamii izitam-
bue na kuzisaidia kwa hali na 
mali,” alisema.

Diana alifafanua kuwa baa-

dhi ya familia zenye mapacha, 
hazina uwezo wa kuwahudumia 
kwa chakula, matibabu na elimu, 
na kwamba taasisi hiyo inataka 
kutangaza vikwazo hivyo viju-
likane.

“Wito wangu kwa Watanzania 
wajitokeze kwa wingi Novemba 
11 kwenye viwanja wa TTCL Kiji-
tonyama, ili kushuhudia tamasha 
la kutambua watoto mapacha na 
kuweka mikakati ya kuwasaidia,” 
alisema.

Na Restuta Damian, BUKOBA

MAMLAKA ya Majisafi na Usafi 
wa Mazingira wilayani Bukoba 
mkoani Kagera (BUWASA), im-
etenga Shilingi milioni tatu kila 
mwezi kutoka makusanyo ya 
ndani kwa ajili ya kubadili miun-
dombinu ya mabomba chakavu ili 
kuokoa upotevu wa maji.

Akizungumza na Nipashe ofisini 
kwake, Ofisa Matengenezo na Us-
ambazaji wa Mtandao wa Maji, 

Kuboja Charles, alisema hatua 
hiyo itasaidia kupokea taarifa za 
kupasuka mabomba na kubaini 
upotevu wa maji yanayozalishwa 
kutoka chanzo kikuu.

Alisema shughuli hiyo inafanyi-
ka kwenye maeneo ya huduma na 
kwamba BUWASA ilitenga kanda 
tatu ambazo ni Kashai, mjini kati 
na ukanda wa juu.

Charles alisema kabla ya kuanza 
kubadili mabomba hayo timu ya 
mafundi ilitembelea mitaa hiyo na 

kubaini upotevu wa maji kwa asil-
imia 47 hadi 49 yanayozalishwa 
kwa mwezi.

“Tumebaini upotevu wa maji 
unasababishwa na uchakavu wa 
mabomba yanayopasuka kwa 
kuwa wateja  walikuwa wanaji-
wekea wenyewe mabomba hayo 
waliyokuwa wakiyanunua du-
kani bila kujali ubora,” alisema    
Charles.

Diwani wa Kata ya Kashai,  
Ramadhan Kambuga, alise-

ma kuna matatizo ya maji  
yanayowakumba waka-
zi walio kwenye mitaa  
mbalimbali ndani ya kata hiyo.

Pia, alisema hali hiyo hulazimu 
kutafuta maji kwenye vyanzo vi-
navyotiririsha maji kwa ajili ya 
matumizi ya nyumbani.

Katika kutatua tatizo hilo alian-
zisha mpango wa kufanya ma-
boresho kwa kujenga ukuta katika 
chanzo hicho.

“Hatua niliyoifanya kwa wakazi 

niliitisha mkutano na kuonyesha 
mfano wa kujitoa kuchangia shu-
ghuli za maendeleo kwa kutoa 
Sh. 150,000 ambazo zilipangiwa 
kununua saruji na kulipa fundi ili 
waendelee kupata huduma,” alise-
ma Kambuga.

Alisema kupitia vikao vya kata 
ilipendekezwa kuomba wataala-
mu kutoka (BUWASA), kwa ajili ya 
kushughulikia tatizo la uchakavu 
wa mabomba hayo.

Mil. 3/- kila mwezi kuboresha mabomba chakavu

TAKUKURU 
kupambana 
wapenda 
rushwa 
Na Julieth Mkireri, KIBAHA

MKUU wa Taasisi ya Kuzuia 
na Kupambana na Rushwa 
(TAKUKURU) Mkoa wa Pwani, 
Suzana Raymond, amewaonya 
wanaojihusisha na rushwa 
kwenye miradi ya maendeleo 
kuacha mara moja.

Suzana alitoa onyo hilo jana 
alipokuwa akizungumza na 
waandishi wa habari na kutoa 
taarifa ya miezi mitatu ya 
utendaji kazi wa taasisi hiyo.

Alisema TAKUKURU itakuwa 
macho muda wote kuhakiki-
sha miradi ya maendeleo 
inatekelezeka kwa kiwango 
kinachotakiwa kwa kuwa 
ndiyo njia sahihi ya kumsaidia 
mwananchi kupata huduma za 
kijamii.

“Tutahakikisha ukaguzi wa 
miradi unafanyika kila wakati 
kuwabaini wote wenye lengo 
ovu, niwaombe wana Pwani 
msisite kutoa taarifa za vi-
tendo vya rushwa kwenye mi-
radi ili wahusika wachukuliwe 
hatua za kisheria kwa wakati,” 
alisema.

Alisema TAKUKURU itaen-
delea kufuatilia fedha zina-
zotolewa kwa ajili ya miradi 
ya maendeleo kwa lengo la 
kudhibiti ubadhirifu na pale 
itakapobainika wahusika wa-
tachukuliwa hatua.

Alisema taasisi hiyo itaende-
lea kuelimisha umma kuhusu 
madhara ili waifahamu nafasi 
yao katika mapambano dhidi 
ya rushwa ni ya Watanzania 
wote.

Suzana pia alisema uta-
fanyika utafiti katika vyuo 
vilivyopo kwenye mkoa huo 
kuona visababishi vya rushwa 
ya ngono.

Alisema wataendelea 
kuanzisha klabu za wapinga 
rushwa shuleni ili elimu hiyo 
ianzie ngazi za chini na kuan-
daa kizazi kinachopambana na 
vitendo hivyo. Naibu Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi, Godfrey Kasekenya, akitoa maelekezo kwa Meneja wa Wakala wa Barabara (TANROADS), mkoani Arusha, 

Mhandisi Reginald Massawe. PICHA: MPIGAPICHA WETU
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ASA kuanza usambazaji wa 
mbegu za mpunga CHAURU
Na Julieth Mkireri, RUVU

W
AKALA wa 
mbegu za kilimo 
Tanzania (ASA), 
wamesema wana 

mpango wa kuanza kusambaza 
mbegu za mpunga kwa Chama 
cha Ushirika wa Wakulima wa 
Umwagiliaji Ruvu (CHAURU) 
kwa msimu wa kilimo utaka-
oanza hivi karibuni.

Hayo yamebainishwa juzi na 
msaidizi wa masoko wa ASA, 
Josephat Masanja, alipokuwa 
akizungumza na Nipashe kwe-
nye maadhimisho ya Wiki ya 
CHAURU yaliyomalizika mwis-
honi mwa wiki.

Masanja alisema kabla 
ya kusambaza mbegu hizo 

wataanza kutoa elimu kwa 
wakulima kuhusu mbegu wa-
nazozalisha.

Alisema mpango huo ni kati 
ya mikakati waliyojiwekea 
kuongeza usambazaji wa mbe-
gu wanazozalisha katika mae-
neo mbalimbali nchini.

Kadhalika, alisema ASA 
wana mpango wa kuongeza 
uzalishaji wa mbegu za soya 
kutokana na uhitaji mkuu uli-
opo sasa pamoja na mbegu za 
alizeti.

“Mpango wetu ni kuongeza 
uzalishaji wa zao la alizeti mah-
itaji yake yamekuwa makubwa 
hasa kwa Kanda ya Kati am-
bapo wakulima wameongeze-
ka na mbegu za soya ambazo 
uhitaji wake umekua mkubwa 

mpaka nchi za nje kama Chi-
na,” alisema.

Alisema wana vituo 13 vya 
uzalishaji wa mbegu kupitia 
mashamba darasa ambayo 
wakulima wanajifunzia kuhusu 
mbegu bora kabla ya kusamba-
ziwa.

“Mawakala wamekuwa waki-
sisitiziwa kuwa na mashamba 
darasa ili wakulima wajionee 
ubora wa mbegu na kuagiza, 
na kwa hapa nchini tuna 
mawakala 56 ambao wanasam-
baza mbegu katika maeneo 
mbalimbali,” alieleza.

Akifunga maadhimisho hayo 
ya Wiki ya CHAURU, Mrajisi wa 
Mkoa wa Pwani, Anjela Nalimi, 
alitoa rai kwa viongozi wa 
ushirika huo kuhakikisha wa-

nateketeza mazalia shambani 
ili muda wa kilimo unapoanza 
yasiwapo kuepusha wimbi  
la ndege  waharifu  wa  mpun-
ga.

Meneja wa CHAURU, Victo-
ria Olotu, akisoma taarifa ya 
ushirika huo alisema ubovu 
wa miundombinu kwenye 
mashamba unapunguza uzal-
ishaji kwa asilimia 40.

Katika taarifa yake meneja 
huyo aliiomba serikali kusaidia 
ukarabati wa barabara kutoka 
makao makuu ya CHAURU 
hadi barabara kuu ambayo ina-
hitaji Sh. milioni 100 ili wakuli-
ma waweze kusafirisha mazao 
yao kwa urahisi kwa kipindi 
chote.

Mkuu wa Mkoa wa Ruvuma, Brigedia Jenerali Wilbert Ibuge, akiwa na Kamati ya Ulinzi Mkoa katika Wilaya ya Songea wakitoka kuka-
gua chanzo cha maji kijiji cha Liula kilichoko Mahilo Manispaa ya Songea. PICHA: GIDEON MWAKANOSYA

Wazazi wakumbushwa jukumu la malezi
Na Marco Maduhu,  
SHINYANGA

WAZAZI na walezi mkoani 
Shinyanga, wamekumbushwa 
wajibu wa kuwalea watoto wao 
waliohitimu elimu ya msingi 
na kidato cha nne, pamoja na 
kuwalinda dhidi ya vitendo vya 
ukatili ikiwamo mimba za uto-
toni. Katibu Tawala wa Wilaya 
ya Shinyanga, Boniphace 
Chambi, alibainisha hayo juzi 
kwenye mahafali ya 23 ya kida-

to cha nne, Shule ya Sekondari 
Don Bosco wilayani humo.

Alisema kipindi wanafunzi 
wanapokuwa likizo hujitawala 
na kufanya mambo yao we-
nyewe, huku wazazi wakiwa 
bize na maisha, kusahau waji-
bu wao wa malezi na kusaba-
bisha wanafunzi kuingia katika 
makundi mabaya, na wengine 
kupata ujauzito.

“Sasa hivi wanafunzi wali-
ohitimu elimu ya msingi na ki-
dato cha nne wapo nyumbani, 

jukumu la malezi ni la wazazi ili 
kuhakikisha watoto wanabaki 
salama na kuendelea kutimiza 
ndoto zao,” alisema Chambi.

Alitoa mfano kipindi cha 
likizo ya corona, wazazi walisa-
hau majukumu yao ya malezi 
na kusababisha wanafunzi 
wengi mkoani humo kupata 
ujauzito na wengine kuolewa 
ndoa za utotoni na kuzima 
ndoto zao za elimu.

Katika hatua nyingine, 
Chambi aliwataka wahitimu 

walio majumbani kwa sasa, 
wajilinde na kuacha kujiin-
giza kwenye makundi mabaya, 
pamoja na kutoa taarifa za 
ukatili, wakiwamo na wazazi 
wanaotaka kuwaozesha ndoa 
za utotoni.

Kwa upande wake Mkuu wa 
Shule ya Sekondari Don Bosco, 
Felix Wagi, akisoma taarifa ya 
shule hiyo, alisema wanafunzi 
waliohitimu kidato cha nne 
wapo 164 kati ya hao wasicha-
na ni 67.

RC Ruvuma aagiza 
vyanzo vya maji  
kulindwa
Na Gideon Mwakanosya, SONGEA

MKUU wa Mkoa wa Ruvuma, Brige-
dia Jenerali Wilbert Ibuge, amekagua 
vyanzo vya maji kwenye miradi ya 
Ndongosi na Liula, wilayani Songea 
na kuagiza vyanzo hivyo kulindwa ili 
viwe endelevu.

Brigedia Jenerali Ibuge amesikit-
ishwa na uharibifu wa vyanzo hivyo 
unaoendelea kufanywa na wananchi 
kwa kulima mazao na shughuli ny-
ingine za kibinadamu hali inayosaba-
bisha vyanzo hivyo kuwa katika hatari 
ya kutoweka.

“Naagiza kila kijiji kuitisha mkutano 
mkuu wa kijiji, kati ya ajenda zake kuu, 
iwe ni namna gani ya kukabiliana na 
tabia hii ya kuharibu vyanzo vya maji, 
nimeona miti inavyoangushwa kama 
haina mwenyewe,” alisema.

Alisema serikali inapenda watu 
wajipatie kipato kutokana na kilimo 
na ametahadharisha kuwa shughuli za 
kibinadamu ndizo zinazoathiri vyanzo 
hivyo.

Alitoa rai kwa wataalamu wote wa 
maji wakiwamo RUWASA na Bonde 
la Maji la Ziwa Nyasa, waende viji-
jini ili kutoa elimu ya mazingira kwa 
wananchi na kuweka ramani kwenye 
eneo zima lenye vyanzo vya maji na 
kuagiza utekelezaji wa maagizo hayo 
ufanyike kabla ya Desemba Mosi, 
mwaka huu.

“Tusiseme tuna changamoto ya 
tabianchi ni sisi wenyewe ndiyo 
tunaoharibu kwa kukata miti, kulima 
hadi kwenye kingo za mito, tunachoma 
moto misitu na kuvunja sheria mbalim-
bali za mazingira,” alisema RC Ibuge.

Awali, akitoa taarifa ya utekelezaji 
wa miradi ya maji ya kijiji cha Ndongo-
si na Liula kwa Mkuu wa Mkoa, Meneja 
RUWASA Wilaya ya Songea Mhandisi, 
Mathias Charles, alisema mradi wa 
maji Ndongosi ulisanifiwa kwa zaidi ya 
Sh. milioni 332.

Hata hivyo, alisema kati ya fedha 
hizo zaidi ya Sh. milioni 23 ni fedha 
za maandalizi ya mradi, zaidi ya Sh. 
milioni 51 ni za usimamizi na zaidi ya 
Sh. milioni 256 ni fedha za ujenzi wa 
mradi wa maji.

Aliutaja mradi wa maji Ndongosi 
kuwa ulisanifiwa kuhudumia wakazi 
3,175 wenye mahitaji ya maji lita 
119,062.5 kwa siku na chanzo kutoka 
Mto Mlaimonga kina uwezo wa ku-
zalisha maji lita 902,016 kwa siku na 
kwamba mradi umefikia asilimia 98.

Kuhusu mradi wa maji wa kijiji cha 
Liula, mhandisi huyo alisema mradi 
huo awali ulisanifiwa kwa gharama ya 
zaidi ya Shilingi bilioni moja na RU-
WASA kwa kutumia wataalamu wake 
wa ndani wamefanikiwa kumaliza 
shughuli zote kwa Sh. milioni 56 na 
mradi umekamilika na unahudumia 
watu 4,320.

Hata hivyo, amezitaja changamoto 
kuu zinazoikabili miradi hiyo kuwa ni 
uharibifu wa vyanzo vya maji unao-
fanywa na wananchi kwa kuchoma 
moto ovyo, kulima kwenye vyanzo na 
kukata miti.



Mbunge alipoonyesha 
uliko ufunguo wa
 kufaulu  sayansi

‘Laiti’ serikali ingetumia utafiti, ripoti
isingepoteza trilioni 1.2/- kila mwaka
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K
AMA serikali ingechun-
guza na kufahamu 
mbinu,  na kama  inge-
tumia ripoti za utafiti na 

taarifa za wataalamu za kitafiti na 
kutumia mbinu na mikakati ya 
kuziba mianya ya ukwepaji kodi 
unaofanywa na kampuni za ki-
mataifa kwenye sekta ya uziduaji 
hasa madini, Tanzania isingebaki 
hivi ilivyo leo.

Ni kilio cha vyama shiriki vya 
shirikisho la asasi zinazotoa 
huduma kwa umma duniani 
(PSI)  pamoja na asasi za kiraia 
(AZAKI) nchini zikiiomba serikali 
kutumia ripoti hizo kukomesha 
ukwepaji kodi kwenye sekta ya 
uziduaji (kuchimba madini, mafuta 
na gesi), hasa eneo la madini unao-
liumiza taifa.

Wakizungumza jijini Dodoma 
kwenye jukwaa lililowakutani-
sha wadau hao wanasema wakati 
umefika, serikali ihakikishe Watan-
zania wanapata elimu ya kuzijua 
rasilimali hizo, kuiona mikataba ya 
uwekezaji wake, wanapata taarifa 
za mienendo ya kampuni hizo zina-
zochimba madini na zaidi kuhakik-
isha kuna uwazi kwenye uwekezaji 
kwenye uziduaji.

Wanaasasi za kiraia na wataal-
amu wanasema laiti kampuni za 
madini zingelipa kodi stahiki na 
kwa wakati, serikali ingepata fedha 
nyingi za kugharamia huduma 
muhimu za jamii kama vile elimu, 
afya na miundombinu ya barabara 
mijini na vijijini.

Kadhalika mapato hayo 
yangeinua sekta nyingine kama 
kilimo na kuzalisha ajira nyingi, 
wanasema washiriki wa mkutano 
huo unaoandaliwa na Shirika la 
Friedrich Ebert Stftung (FES) la 

fanywa na kampuni mbalimbali,” 
anashauri.

Pareso ambaye ni makamu mwe-
nyekiti wa mtandao wa wabunge 
wa Afrika wapambanaji wa rushwa 
anasema Tanzania ina sera na 
sheria za madini nzuri, lakini tatizo 
ni kwenye utekelezaji na kuishauri 
serikali itekeleze sera na sheria 
zilizopo.

Mbunge Constantine Kanyasu 
wa Geita Mjini,  anatoa wito kwa 
Watanzania kuwa makini katika 
kusaini mikataba ya madini na 
kuwataka waungane kufichua 
wakwepa kodi na rushwa kwa 
ujumla.

“Kila mtu, Bunge na taasisi 
mbalimbali zina kazi ya kufanya 
kutimiza wajibu, tukifanya hivyo 
tutakuwa tumesaidia serikali 
kukusanya mapato kwa wingi,” 
anasema.

Mratibu wa Haki Kodi (Tax 
Justice Project), Daniel Oberko, wa 
PSI anasema kuwa utekelezaji wa 
sera na sheria ni lazima ili kukabili-
ana na ukwepaji kodi kunahitajika 
utashi wa kisiasa.

Anakumbusha kuwa hilo lin-
awezekana pale kutakapokuwa 
na mifumo thabiti ya serikali inay-
ofanya kazi kwa uwazi na ushiriki-
ano wa karibu na wadau wote.

“Serikali lazima iamue kuwa 
inakwenda kutumia mapato 
kujenga nchi na miradi ya maen-
deleo ikiwamo huduma za jamii 
kama elimu, afya na barabara na 
kuendeleza sekta nyingine kama 
kilimo na kutengeneza ajira.

Amezitaka AZAKI, vyama shiriki 
vya PSI na Shirikisho la Vyama vya 
Wafanyakazi (TUCTA) na vyama 
vya wafanyakazi kama TUGHE, 

inaendelea uk.12

elimu 
Na MWaNDISHI 
WETU, DODOMa

kampuni yoyote ni kupata aida. 
Kwa hiyo kampuni zina mbinu 
mpya, ujuzi,  teknolojia na utalaam 
sana na wakati mwingine kushinda 
watalaam wazawa.

Anasema serikali isipokuwa 
makini ni lazima ipate hasara kuto-
kana na utalaam wao wa kukwepa 
kodi.

“Wakati ufike mikataba yao 
iwekwe wazi, ipitiwe upya na 
ifuatiliwe kwa kina nje na ndani 
ya nchi  ili kuziba mianya yote ya 
uwepaji kodi.”

 Anaungwa mkono na mbunge 
Cecilia Pareso (viti maalum 
Arusha),   anasema kutokana na 
utafiti na taarifa za watafiti, nchi 

Ujerumani kwa kushirikiana na 
Shirikisho la Vyama Vinavyotoa 
Huduma kwa Umma Duniani (PSI).

Akifungua mkutano huo, 
Mkurugenzi wa FES Elisabeth 
Bolrich, anasema idadi ya watu 
inaongezeka, ni vyema sekta ya 
uziduaji itumike vyema kupata 
fedha za kusaidia huduma za 
jamii mfano elimu, afya na 
miundombinu kuwafikia raia 
wanaoongezeka.

Meneja uchambuzi wa bajeti 
na sera kutoka Shirika lisilo la 
kiserikali la Policy Forum, Nicho-
las Lekule, anamuunga mkono 
akisema wakati umefika seri-
kali kuhakikisha kila mtu na kila 
kampuni inayofanya shughuli zake 
nchini inalipa kodi stahiki.

Anasema mapato kutoka sekta 
ya madini ni muhimu kwa ajili 
ya huduma za jamii na miradi 
mikubwa kama miundombinu 
ya barabara na mradi wa kufua 
umeme wa bwawa la Mwalimu 
Nyerere.

“Ukiangalia bajeti ya nchi miradi 
mikubwa ya maendeleo inatege-
mea wafadhili wa nje na mikopo. 
Lakini kama kila kampuni ya 
madini ingelipa kodi stahiki, miradi 
mingi ya maendeleo na huduma 
za jamii kama afya, elimu na bara-
bara, ingejengwa kwa kiwango 
cha juu na mapato yatokanayo na 
kodi.” Anasema Lekule.

Utafiti unaofanywa na Shirika la 
Action Tanzania mwaka 2020/21 
Tanzania inapoteza Dola milioni 
531 takribani Shilingi trilioni 1.2 kila 
mwaka kutokana na misamaha ya 
kodi kwenye sekta ya uziduaji, 
anasema Dk. Balozi Morwa.

Dokta Morwa, Mshauri wa Kodi 
wa shirika hilo, anasema lengo la 

Pongezi ujio wa vitabu, kazi 
ni kujenga hamasa kusoma

utaalamu eTV unavyoongeza 
matumaini tiba kichwa kikubwa 
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Waziri wa Madini, Doto Bite-
ko. PiCHa: MTandaO 

inapoteza kiasi kikubwa mno 
cha   fedha kutokana na makam-
puni kukwepa kodi na misamaha 
ya kodi.

“Wito wangu kwa serikali ni 
utashi wa kisiasa, watumie hizi 
tafiti za wataalam vizuri kuziba 
mianya ya ukwepaji kodi unao-
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‘Laiti’ serikali ingetumia utafiti, ripoti isingepoteza tril. 1.2/- kila mwaka

TALGWU, RAAWU, TUICO 
na TAMICO kuisaidia seri-
kali katika eneo la uta-
wala bora kwenye sekta ya 
uziduaji.

 “Kazi yetu ni kuisaidia 
serikali ifanye kazi kwa 
manufaa ya wananchi 
wake. Jukumu letu ni kuika-

zania  ilete mabadiliko am-
bayo imekusudia na imed-
hamiria kufanya. Ukiangalia 
sera na sheria za madini 
zilizopo utagundua kuwa 
ni nzuri. Nadhani shida ipo 
kwenye utekelezaji, jambo 
ambalo linahitaji utashi wa 
kisiasa.

Katibu Mkuu wa Chama 
cha Wafanyakazi wa Serkali 

za Mitaa (TLGWU), Rashid 
Mtima, anaitaka serikali ku-
dhibiti mianya yote ya up-
otevu wa mapato ili kupata 
fedha kusaidia huduma za 
jamii vijijini.

Kamala Dickson na 
Peter Ogilo kutoka Shirika 
la Agenda Participation 
Initiative (API) wanaeleza 
umuhimu wa kutekeleza 

sera na sheria na kuongeza 
kuwa nchi zinazoendelea 
zimekuwa zikiendesha 
miradi ya maendeleo kwa 
kutumia fedha za wafadhili 
wakati kuna vyanzo vingi 
vya mapato ambavyo ving-
eweza kusaidia miradi hiyo.

Wameishauri serikali 
kuangalia upya utekelezaji 
wa sera na sheria na ku-

bana mianya ya wakwepa 
kodi kupata vyanzo vya 
fedha kwa ajili ya maende-
leo ya nchi.

Mkutano huo wa siku 
mbili uliwakutanisha 
watalaam kutoka taasisi 
na vyuo vikuu, masuala ya  
kodi, watafiti, vyama vya 
wafanyakazi, wabunge na 
viongozi wa serikali.

inatoka uk.11

Janeth akichangia neno katika kongamano. Kulia ni Daktari Bingwa wa  Fahamu na Ubongo 
kutoka MOI, Dk. Hamis Shaban, Mwenyekiti wa Taifa wa Chama cha Wazazi wa Watoto Wee-
nye Mgongo Wazi (ASBAHT), Abdul-hakim Bayakub na Ofisa Ustawi wa Jamii Mkoa wa Dar es 
Salaam, Judih Kimaro. PiCHa: SaBato kaSika

TEKNOLOJIA 
NA SABATO 
KASIKA

K
WA miongo kadhaa, 
utaalamu uliokuwa una-
tumika kuwatibu wa-
toto wenye ulemavu wa 

kichwa kikubwa unaosababishwa 
na maji kujaa kichwani, unafanyi-
wa upasuaji na kuwawekea mpira  
(shafti) unaonyonya maji kwenye 
mishipa iliyoko kichwani na kuy-
aelekeza  tumboni ili  yaingizwe  
kwenye  mzunguko wa kawaida.

Lakini, kadri miaka inavyok-
wenda, ndivyo teknolojia zinaen-
delea kuvumbuliwa na sasa 
wataalamu wamekuja na nyingine 
ambayo inaweza kuwa mbadala 
wa mpira, inayoitwa Endoscopic 
Third Ventriculostomy (ETV).

Inaelezwa kuwa ETV ni kifaa 
ambacho mtoto mwenye kichwa 
kikubwa anawekewa kichwani, ili 
kuua sehemu inayozalisha maji, 
kuzibua mrija ili upitishe maji 
kwenda katika maeneo (vyumba 
vinne) vya kichwa.

Vyumba hivyo ni vya kupitisha 
maji ambayo hayatembei, yanayo-
sababisha kichwa kuwa kikubwa, 
na kwamba hatua hiyo inayareje-
sha maji kwenye mzunguko wa 
kawaida ubongoni.

Daktari Bingwa wa Mishipa na 
Fahamu, katika Taasisi ya Mifupa 
ya Muhimbili (MOI), Dk.Hamis 
Shaban, anabainisha hayo katika 
kongamano la kujadili vikwazo 
vinavyowakabili watoto wenye 
ulemavu huo akieleza kuwa hatua 
hiyo ni ya kuboresha matibabu.

“Mpira unaweza kuziba kuto-
kana na chembechembe zilizoko 
katika maji yanayotoka kichwani, 
kuachana kwenye maungio au 
kupwaya kichwani na kuleta 
michubuko,” anasema Dk. 
Shaban.

Anafafanua kuwa katika mazin-
gira hayo, mtoto anaweza kufany-
iwa upasuaji zaidi ya mara mbili, 
lakini  ETV imeondoa tatizo hilo, 
akishawekewa hawezi kufanyiwa 
upasuaji tena bali maji yatarejea 
kwenye mzunguko wake.

“Siyo kwamba, uwekaji wa 
mipira umeachwa, bado tunaen-
delea nao pale MOI, ni uamuzi wa 
mzazi au mlezi kuona ni atumie 
njia ipi kuondoa tatizo hili lakini 
ninapendekeza ETV,” anasema.

kuinGia VEt tEknoLoJia
Janeth Manoni ni Mratibu wa 

Shirika la Child Help Interna-
tional  Kanda ya Afrika lililotoa 
mafunzo ya teknolojia hiyo kwa 
baadhi ya madaktari wa Tanzania, 
anasema Dk. Shaban  ni miongoni 
mwa waliofunzwa naye amekuwa 
mwalimu wa wenzake wa MOI 
anaoshirikiana nao  kufanya upas-
uaji  huo kwa teknolojia ya ETV.

“Tunafadhili mafunzo hayo 
ambayo hufanyika nchini Uganda 
na sasa kuna daktari Gerald 
Mayaya kutoka Hospitali ya 
Bugando Mwanza ambaye anaen-
delea na masomo yake,” anasema 
Janeth.

mbalimbali na kwamba mwaka 
2020 limetoa mipira 1,625 yenye 
thamani ya zaidi ya Shilingi  
milioni 100.

Anataja baadhi ya hospitali 
zilizofaidika na msada huo kuwa 
ni MOI, Bugando, Mnazi Mmoja 
Zanzibar, Hydom Manyara, lakini 
pia kujenga nyumba maalum kwa 
ajili ya wazazi na walezi wa watoto 
walemavu wanaofika hospitalini 
kutafuta huduma  akiongeza 
kuwa  Mwanza zipo mbili wakati 
mkoa wa Pwani eneo la  Mwan-
dege iko moja na Zanzibar  kuna 
moja.

K a t i k a  u f a f a n u z i 
wake  anasema, uchunguzi wa 
afya kwa watoto wenye ulemavu 
huo huchukua muda mrefu na 
kwamba inabidi wawe na sehemu 
ya kuishi kwa muda, hasa wale 
wanaotoka mbali.

500 WaHuDuMiWa  
Hidaya Alawi ni Mratibu wa 

Chama cha Wazazi wa Watoto 
Wenye Kichwa Kikubwa na 
Mgongo Wazi (ASBAHT), 
anasema, tangu teknolojia hiyo 
kuanza kutumika 2019 watoto 
zaidi ya 500 wameshafanyiwa 
upasuaji.

“ASBAHT inaratibu huduma 
zote za afya kwa wanachama 
wake, ndiyo maana tunapata 
takwimu hizo kutoka MOI ambako 
watoto hupelekwa kufanyiwa 
upasuaji ili kuwekewa mpira au 
ETV,” anasema Hidaya.

Anaongeza kuwa gharama za 
upasuaji kwa ajili ya kuwekewa 
mpira au ETV zinalingana, na 
kwamba daktari ndiye mwenye 
kuamua ni njia gani itumike 
baada ya kumpima mtoto.

“Gharama ya upasuaji ili 
kuweka mpira wa kunyonya maji 
kutoka kichwani ni Sh. milioni 
1.3 kwa mtoto mmoja, na ndivyo 
ilivyo hata kwenye ETV, hivyo 
ni suala la uamuzi tu kuwa ni 
teknolojia gani itumike,” anasema.

Tunafadhili 
mafunzo hayo 
ambayo hu-
fanyika nchini 
Uganda na 
sasa kuna 
daktari Gerald 
Mayaya ku-
toka Hospitali 
ya Bugando 
Mwanza am-
baye anaende-
lea na maso-
mo yake.

Utaalamu ETV unavyoongeza  
matumaini tiba kichwa kikubwa 

Anafafanua kuwa akihit-
imu mafunzo hayo, atarudi na 
kufundisha wenzake wa Bugando, 
ili wajue utaalamu huo na kuu-
tumia kusaidia watoto wenye 
ulemavu wa kichwa kikubwa 
wanaofikishwa katika hospitali 
hiyo.

“Mafunzo ni ya mwezi mmoja, 
na gharama yake ni Sh. milioni 
25 ambazo Child Help Interna-
tional inalipa na kisha kumpa 
daktari kifaa cha upasuaji chenye 
thamani ya zaidi Sh. milioni 100,” 
anasema.

Anafafanua kuwa shirika hilo 
limeweka milango wazi kwa hos-
pitali ambazo zinataka madaktari 
wake wakajifunze tekonolojia 
hiyo ili wawe wanatoa huduma 
ya upasuaji katika hospitali wana-
zotoka.

Janeth  anasema, shirika hilo 
lilianza mwaka 2014 nchini Ubel-
giji na limekuwa likitoa vifaa tiba 
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Vilevile, vipo 
vitabu kwa 
shule za se-
kondari vya 
masomo ya 
Kemia, Jio-
grafia, Ki-
ingereza, 
Fizikia, Uraia, 
Maarifa ya 
nyumbani 
(home eco-
nomics), 
Baiolojia, Hi-
sabati, Kilimo, 
Historia na 
Kiswahili.

elimu
NA REUBENI 
LUMBAGALA, DODOMA

Pongezi ujio wa vitabu, sasa
kazi ni kujenga hamasa kusoma

Kusoma vitabu uwe utamaduni kwa watoto wadogo na watu wazima ndiyo mwanzo wa maarifa. PICHA: MTANDAO

W
ANAFUNZI na wal-
imu shuleni na vy-
uoni hutumia vitabu 
kwenye ujifunzaji na 

ufundishaji. Baada ya mwalimu 
kumaliza kufundisha darasani 
kwa kutumia vitabu, mwanafunzi 
anao wajibu wa kuendelea ku-
soma vitabu ili kukazia maarifa 
kwa kile alichojifunza na kupan-
ua uelewa wake katika masuala 
mbalimbali.

Kuna utajiri mkubwa wa 
maarifa katika kusoma vitabu 
ndiyo maana raia katika nchi 
zilizoendelea wana mwamko 
mkubwa wa kusoma na kuelewa 
mambo mbalimbali kutokana na 
kujisomea.

Ni katika kusoma vitabu huko 
ndipo wasomaji hujikuta wak-
iongeza uelewa wa yale wanayoya-
fahamu na kupata maarifa mapya 
kila wakati, kufanya utafiti, kuwa 
wagunduzi na wabunifu zaidi.

Kuyatumia maarifa baada ya 
kusoma vitabu ndiko kunakoleta 
matokeo chanya ikiwamo kuibua 
na kuongeza ubunifu na ugunduzi.  

Uwepo wa wanafunzi wengi 
katika shule za msingi na sekond-
ari kumezalisha tatizo la uhaba wa 
vitabu. Hali hii inapelekea wengine 
wengi kuchangia kitabu kimoja, 
jambo linalodumaza ufanisi kwa 
wanafunzi kusoma vitabu kwa 
uhuru na kupata maarifa yali-
yomo kwenye vitabuni.

 Kutokana na uwepo wa tatizo 
la uhaba wa vitabu vinavyoto-
sheleza mahitaji, serikali imekuwa 
ikitenga fedha kila mwaka ili 
kununua vitabu vipya, hatimaye 
kupunguza tatizo la uhaba huo 
ambao unawaathiri wanafunzi.  

Oktoba 15, 2021, serikali kwa 
kushirikiana na wadau wa maen-
deleo ya elimu, ilizindua utaratibu 
wa kusambaza vitabu takribani 
20,943,989   kuanzia ngazi ya 
awali, msingi, maandishi yaliyoku-
zwa pamoja na sekondari vinavyo-
gharimu Sh. bilioni 46.476.

Vitabu hivyo vinavyosambazwa 
katika halmashauri 184 nchini 
kwa uwiano wa kitabu kimoja 
kwa wanafunzi wawili, ni vya 
michepuo ya Kiswahili na Kiin-
greza kwa masomo yote.

Uwekezaji uliofanywa na seri-
kali katika sekta ya elimu hasa 
kuwajengea uwezo raslimali watu 
waliomo katika shule za msingi, 
sekondari, vyuo vya ualimu, 
Taasisi ya Elimu Tanzania (TET) 
na taasisi nyingine za elimu ya juu, 
umewezesha kuwatumia wataal-
amu kutoka katika maeneo hayo 
ya elimu kuandaa vitabu hivyo.

muhimu.
Wazazi na walezi wawajengee 

hamasa watoto wao kuanzia shule 
za msingi kupenda kusoma vitabu 
kutokana na utajiri wa maarifa 
uliopo kwenye vitabu.

Badala ya watoto kusoma 
majarida mengine yasiyo na tija 
katika kusoma kwao, wajikite 
kujifunza kwenye vitabu vilivy-
opo shuleni na wapunguze muda 
wa kuangalia runinga majumbani, 
ili muda mwingi wautumie katika 
kujisomea vitabu.

Walimu kwa nafasi zao, wasi-
ache kuwahimiza wanafunzi 
kuazima vitabu ili wajisomee 
wawapo darasani na nyumbani 
pia. Walimu wafahamu kuwa 
kama wanafunzi wao watakuwa 
na bidii ya kusoma vitabu, hali 
hii itawarahisishia walimu kazi 
ya ufundishaji kwani wanafunzi 
watakuwa na uelewa wa mambo 
mbalimbali kabla walimu wao 
hawajafundisha darasani.

Pia utunzaji na uhifadhi wa 
vitabu hivi uzingatiwe ili viweze 
kutumika kwa miaka mingi kwa 
manufaa ya vizazi vya sasa na 
vijavyo.

Mwandishi ni Mwalimu wa 
Shule ya Sekondari Mlali iliyoko 
Kongwa Dodoma.

Maoni: 0620-800462.

Katika uzinduzi huo, Mkuru-
genzi Mkuu wa Taasisi ya Elimu 
Tanzania, Dk. Aneth Komba, 
anasema vitabu hivyo viko katika 
makundi mbalimbali, ambayo 
ni pamoja na   vitabu vya kiada 
kwa masomo yote ya madarasa ya 
awali, la kwanza hadi la nne  kwa 
shule zinazotumia Kiswahili na 
Kiingereza kufundishia.

Aidha, anasema vipo vitabu 
vya viongozi vya mwalimu I-VII, 
mihtasari, viongozi vya mwalimu 
na vitabu vya wanafunzi walio 
nje ya mfumo rasmi, vitabu vya 
kundi rika la kwanza  mwaka wa 
kwanza  na wa pili  na vitabu vya 
kiada vya kidato cha I hadi IV.

Vilevile, vipo vitabu kwa shule 
za sekondari vya masomo ya 
Kemia, Jiografia, Kiingereza, 
Fizikia, Uraia, Maarifa ya nyum-
bani (home economics), Baiolo-
jia, Hisabati, Kilimo, Historia na 
Kiswahili.

Kwa upande wake, Waziri 
wa Elimu, Sayansi na Teknolo-
jia, Profesa Joyce Ndalichako, 
anasisitiza vitabu hivyo vifike 
shuleni ili wanafunzi wavitumie 
na kuondoa tatizo la kushindwa 
kusoma na kuandika.

“Hatutaki kuona mtoto anaingia 
darasa la tatu hajui kusoma wala 
kuandika,’’ anasisitiza Ndalichako.

Vitabu ni nyenzo muhimu 
kwa wanafunzi na walimu katika 
kufanikisha kazi ya  ujifunzaji na 
ufundishaji, hivyo usambazaji wa 
vitabu hivi ufanyike na ukamilike 
ili virahisishe kazi ya walimu na 
ya wanafunzi na kufanya mad-
humuni ya wanafunzi kwenda 
shule kupata maarifa na stadi 
mbalimbali kufanikiwa kutokana 
na uwepo wa vitabu vya  kutosha 
kwa uwiano wa kitabu kimoja kwa 
wanafunzi wawili.

Wingi wa vitabu hivyo, unatoa 
nafasi kwa wanafunzi kusoma 
kwa nafasi bila kugombania 
kitabu. Ni imani ya Watanzania 
kuwa  vimesheheni maarifa, kwa 
hiyo kupitia usomaji wa vitabu 
hivyo, wanafunzi watapata ujuzi 
na uelewa wa masuala muhimu 
na ya kutosha yatakayowasaidia 
na kuwafanikisha kitaaluma na 
kupata uelewa wa masuala mbal-
imbali kwa mustakabali wa maisha 
yao ya sasa na ya baadaye kwenye 
maendeleo ya taifa.  

Wazazi, walezi na walimu 
wanategemewa kuwajengea 
wanafunzi utamaduni wa kusoma 
vitabu ili vitabu hivyo vitakavy-
ofika mashuleni visibaki kuwekwa 
stoo na maktaba , bali wanafunzi 
wapewe kwa ajili ya kuvitumia 
kujisomea na kuelewa masuala 
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Naibu Waziri Petrobas Katambi (aliyeshika kitabu cha Physics), akiwa kwenye kampeni za kuhamasisha wanafunzi wa shule za 
sekondari za Shinyanga kupenda masomo ya sayansi. PICHA: MARCO MADUHU

elimu 
NA MARCO MADUHU, 
SHINYANGA

U
NAPOFIKA wakati wa 
kuchagua tahsusi (com-
bination) ili ziwawezeshe 
wanafunzi kuendelea na 

masomo ya ngazi za juu wakifika 
kidato cha sita na kuingia  vyuo 
vya elimu ya juu,  wengi hukim-
bilia masomo ya sanaa kwakuho-
fu  kuwa sayansi ni ngumu.

Masomo ya sayansi ni pamoja 
na hisabati, kemia, fizikia, bailo-
jia wakati sanaa inahusisha  lugha 
kikiwamo Kiswahili, Kiingereza 
na  historia. Wanafunzi wanaele-
zwa kuogopa   sayansi kutokana 
na msingi wake kuwa na hisabati 
na wengi hawako vizuri kwenye 
eneo hilo.

Naibu Waziri Ofisi ya Waziri 
Mkuu Kazi, Vijana na Ajira, 
Patrobas Katambi, ambaye ni 
mbunge wa Shinyanga Mjini, ame-
liona hilo na kuzuru shule kadhaa 
jimboni kwake, kuhamasisha 
wanafunzi kupenda masomo ya 
sayansi.

Katambi pamoja na hamasa 
anatoa   vitabu vya sayansi, kwa 
shule nne za sekondari Manis-
paa ya Shinyanga, pamoja na 
kompyuta tano na printa katika 
Sekondari ya   Ngokolo, ili kuha-
masisha kwa vitendo wanafunzi 
wasome masomo hayo ambayo 
ndiyo yanayozalisha wataalamu 
kuanzia wahandisi, matabibu 
mpaka manahodha wa meli na 
rubani wa ndege.

Anasema ili wanafunzi wapende 
masomo ya sayansi, ni lazima 
kuwapo na zana za kutosha za 
kuwafundishia, sababu yanahitaji 
vitabu na vitendea kazi na ujuzi wa 
kutosha  ndiyo maana ameamua 
kuanza kutoa vitabu kwanza ili 
kuwajengea mazingira rafiki ya 
kusoma.

“Nimegawa vitabu vya sayansi 
na kompyuta katika sekond-
ari za Manispaa ya Shinyanga, 
lengo langu ni kuhamasisha kwa 
vitendo wanafunzi wapende 
kusoma sayansi, ili nchi yetu ipate 
wataalamu wake yenyewe  na 
kujiletea maendeleo kwa sababu 
sayansi ndilo chimbuko la 
wataalamu,”anasema Katambi.

“Nimetoa vitabu 324 vya 
masomo hayo na mwongozi wa 
walimu katika sekondari nne 
za   Chamaguha, Old Shinyanga, 
Mwamalili na Ibadakuli, ambapo 
kwa kila moja nimewapa vitabu 
81 na kazi   hii itakuwa endelevu 
ili nikamilishe shule zote za jimbo 
langu,” anaongeza Katambi.

Naibu Waziri anasema  katika 
Sekondari ya Ngokolo amewa-
patia kompyuta tano pamoja 

na printa kwa sababu wanatoa 
elimu ya Teknoloji ya Habari 
na Mawasiliano (TEHAMA), na 
kueleza kuwa lengo ni kuwajen-
gea mazingira rafiki wanafunzi 
kusoma na kutimiza ndoto zao.

Mkuu wa Shule ya Sekondari 
Chamaguha iliyoko Manispaa 
ya Shinyanga,    Mwesa Martin, 
anasema upatikanaji wa vitabu 
hivyo  81 vya sayansi, utawasaidia 
kwa kiasi kikubwa kufundisha 
kikamilifu wanafunzi wa masomo 
hayo na ni mwanzo wa kufanya 
vizuri kwenye mitihani yao.

Anasema masomo ya sayansi 
yanahitaji umakini   katika 
ufundishaji na ujifunzaji, hivyo 
kukiwapo na upungufu wa 
vitabu, litatokea tatizo kubwa 
hasa walimu kufundisha na kum-
welewesha mwanafunzi, na ndiyo 
maana masomo hayo huonekana 
magumu sababu hayahitaji uba-
baishaji wala kutoka nje ya maele-
kezo.

“Namshukuru   mbunge wetu 
Katambi kutupatia vitabu vya 
masomo ya sayansi shuleni hapa, 
ambayo vitaongeza chachu ya 
wanafunzi kupenda masomo 
haya pamoja na sisi walimu 
kutuongezea juhudi ya kufundi-
sha sababu zana za kazi tunazo,” 
anasema Martin.

Mkuu wa Shule ya Sekondari 
Ngokolo, Malale Sawaka, anaiomba 

delea na utatuzi wa changamoto 
za elimu.

“Sisi serikali Manispaa ya Shin-
yanga, tupo bega kwa bega na 
Katambi kwa kuhakikisha tuna-
saidia na utatuzi huu wa masuala 
ya elimu, na mshukuru pia kwa 
kutoa vitabu pamoja na kompyuta 
ili watoto wetu wapende masomo 
haya na kupata wataalamu wetu,” 
anasema Makune.

“Nawasihi wanafunzi wa 
Sekondari za Manispaa ya Shin-
yanga msome kwa bidii na kupata 
ufaulu mzuri kwenye mitihani 
inayokuja, ili msimwangushe 
Katambi ambaye amewapatia 
vitabu,” anaongeza.

Patrician Steven ni mwanafunzi 
ambaye anasoma katika Sekond-
ari ya Ngokolo,   Manispaa ya 
Shinyanga, anayesoma sayansi, 
anasema upatikanaji wa vitabu vya 
masomo hayo, ni msaada mkubwa 
kwao kupata uelewa zaidi na hata 
kufanya vizuri kwenye mitihani 
yao.

Anasema    anapenda sana 
kusoma sayansi na amekuwa 
akijitahidi kufanya vizuri kwenye 
mitihani yake ya majaribio, 
na kuiomba serikali iendelea 
kuwawekea mazingira rafiki ya 
kusoma masomo hayo, pamoja 
na kuwapatia walimu wa kutosha, 
ili kusiwepo na changamoto zina-
zowakwamisha.

Nawasihi 
wanafunzi 
wa Sekond-
ari za Man-
ispaa ya 
Shinyanga 
msome kwa 
bidii na ku-
pata ufaulu 
mzuri kwe-
nye mitihani 
inayokuja, 
ili msim-
wangushe 
Katambi am-
baye ame-
wapatia vi-
tabu.

Mbunge alipoonyesha uliko 
ufunguo wa kufaulu  sayansi

serikali kuwatatulia pia changa-
moto ya upungufu wa walimu wa 
masomo ya sayansi kwenye shule 
za sekondari ikiwamo ya Ngokolo, 
ili kutakapokuwa na vitabu vya 
kutosha na walimu nao wawepo 
jambo ambalo litayapaisha 
masomo hayo pande zote.

Anasema shule hiyo ina 
wanafunzi 1,240, walimu wapo 
37, wanaofundisha masomo ya 
sayansi ni wanane wakati  mahi-
taji  ni 12, na kufanya kuwapo na 
upungufu wa walimu wanne.

“Tunaiomba serikali itule-
tee   walimu wa kutosha wa 
masomo ya haya  shule kwetu na 
nyingine, kwani ukienda lazima 
ukumbane na upungufu wa 
walimu wa masomo ya sayansi, 
hii ni moja ya sababu wanafunzi 
wengi kushindwa kufanya vizuri 
kwenye mitihani yao,”anasema 
Sawaka.

Naibu Meya wa Manispaa 
ya Shinyanga Ester Makune, 
anaahidi kuwa serikali itaendelea 
kushirikiana na Katambi, katika 
kuzitatua changamoto mbalimbali 
shuleni ili kuwajengea mazingira 
rafiki wanafunzi ya kujifunzia na 
kutimiza malengo yao.

Anawataka pia walimu licha 
ya changamoto zilizopo shuleni, 
waendelee kufundisha wanafunzi 
kwa juhudi zote na kutumia mbinu 
mbalimbali, wakati serikali ikien-
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Wastaafu KAR waomba 
kumwona Rais Samia
Na Peter Mkwavila, DODOMA

A
SKARI wastaafu wali-
opigana Vita Kuu ya Pili 
ya Dunia (KAR) mwaka 
1939 hadi 1945 chini ya 

ukoloni wa Mwingereza, wame-
omba kuonana na Rais Samia 
Suluhu Hassan ili waeleze kero 
zinazowakabili ikiwamo malipo 
waliyoahidiwa na Serikali ya Uin-
gereza.

Ombi hilo walilitoa jana kwe-
nye ufunguzi wa kumbukum-
bu ya miaka 75 ya tamasha la 

mashujaa la askari waliopigana 
kwenye vita hiyo na utoaji wa 
nishani iliyofanyika jijini Do-
doma. Akizungumza kwa niaba 
ya waastafu hao, Ramadhani 
Sadiki, alisema waliahidiwa ku-
pewa malipo kama asante yao  
kwa kazi waliyoifanya na serikali 
hiyo.

“Hatujawahi kupata hiyo ahadi 
hivyo tunaamini kama kuonana 
na Rais wetu atatufanikishia kui-
pata na itatusaidia kutatua baa-
dhi ya changamoto tulizonazo za 
kila siku.”

“Kuna wenzetu wamekufa 
kutokana na umri na maradhi, 
basi sisi ambao bado tupo hai, 
tunamuomba Rais wetu aingilie 
kati juu ya malipo hayo ambayo 
hata hivyo hatuna hakika kama 
zimeliwa au zipo,” alisema Sadi-
ki.

Naye Katibu Mkuu wa Chama 
cha Tanzania Legion Clubs, 
Charles Lubala, alisema wata-
hakikisha wastaafu hao nia yao 
ya kuonana na Rais inatekeleze-
ka na wanasikilizwa.

Hata hivyo, alisema kuwa lengo 

kuwapatia wastaafu hao nishani 
ni pamoja kuelimisha umma wa 
Tanzania kuhusu umuhimu wa 
historia na mchango mkubwa 
uliofanywa na mashujaa hao.

Pia alisema kutunza kum-
bukumbu na kuwaenzi kwa  
kuwa ni muhimu kwa vizazi vi-
javyo.

Kadhalika, katibu huyo alise-
ma kuwa wastaafu hao wame-
kuwa wakikwamishwa kufikisha 
kero zao kwa viongozi wa juu 
kuhusu kupata stahiki zao.

Na Renatha Msungu, DODOMA

MIONGONI mwa kero zinazoki-
kabili kituo cha kuelelea yatima 
cha Nyumba ya Matumaini jijini 
Dodoma, ni ndugu kuwakataa wa-
toto baada ya kuhitimu darasa la 
saba.

Mlezi wa watoto katika kituo 
hicho, Sista Anita Kasanga, aliyase-
ma hayo mwishoni mwa wiki al-
ipokuwa akizungumza na marafiki 
wa JKT.

Oljoro (MAO) walipowatembe-
lea na kutoa zawadi kwa watoto 
pamoja na kusimamia ujenzi wa 
uzio wa kituo.

Kasanga alisema ndugu 
wa watoto hao wamekuwa  
wakiwatelekeza watoto wan-
apowapeleka kwenye kituo hicho 
na hata wanapohitimu elimu ya 
msingi.

“Wakimaliza shule hawataki ku-
wapokea watoto ili wawaendeleze 
na elimu ya juu, na kwa sasa kituo 

hakina wadhamini tunajiendesha 
wenyewe,” alisema.

Vile vile, alisema kituo kina 
watoto 67 na inakuwa vigumu 
kuendelea kuwalea wakishakua 
wakubwa.

Sista huyo alisema wanafunzi 
wengi wanakataliwa na ndugu 
zao na baadaye kurejeshwa katika 
kituo hicho na wao huwapokea  
ili wasikumbane na ndoa za uto-
toni.

“Kwa sasa wafadhili wengi 

hawaleti misaada kutokana na 
kushindwa kusafiri kwa sababu 
ya ugonjwa wa corona na wengine 
wamezeeka na kushindwa tena 
kutoa msaada,” alisema.

Sista Kasanga aliitaka jamii 
kuendelea kuwasaidia watoto 
hao na kushukuru marafiki hao 
kwa kuwajengea ukuta ambao  
ulikuwa unawapa kero ya mifugo 
yao kupotea hususani kuku wa-
naowafuga hapo kwa ajili ya wa-
toto.

Naye Mwenyekiti wa MAO, Jo-
seph Ringo, aliwaasa masista wa 
kituo hicho kutojisikia wapweke 
kwa kuwa jamii ipo na itaendelea 
kuwasaidia kwa misaada mbalim-
bali.

“Huu ni mwanzo MAO itaen-
delea kutoa msaada kwa masista 
hawa ambao wanalea watoto 67, 
msijisikie wapweke jamii tupo 
pamoja nanyi kwa kuwa hawa wa-
toto wana uhitaji mkubwa sana ka-
tika nyumba hii,” alisema.

Ndugu wadaiwa kukataa watoto wanapohitimu darasa 7

Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu Sera, Bunge, Kazi, Ajira na Watu wenye Ulemavu, Jenista Mhagama (wapili kulia), akishirikiana na Waziri 
wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais, Sera, Uratibu na Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Dk. Khalidi Salumu Mohamed (watatu kushoto), 
kuzindua nembo maalumu ya maadhimisho ya miaka 60 ya Uhuru wa Tanganyika mwaka huu yaliyozinduliwa jana, jijini Dodoma. Kulia ni Wa-
ziri wa Utamaduni na Sanaa, Innocent Bashungwa,   Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Dk. Ashatu Kijaji (wapili kushoto). 
PICHA: IBRAHIM JOSEPH

 

Shule za Fountain 
zaendelea kutoa  
matokeo mazuri
Na Mwandishi Wetu, DODOMA

SHULE za Fountain Gate Acad-
emy zimeendelea kufanya vizuri 
na kwenye matokeo ya darasa 
la saba mwaka huu zimezipita 
baadhi ya shule kongwe nchini 
kiwilaya, mkoa na kitaifa.

Kwenye matokeo hayo yaliyo-
tangazwa na NECTA mwishoni 
mwa wiki, Shule ya Fountain 
Gate Dodoma imekuwa ya 
kwanza kati ya 552 za mkoa 
huo, ya kwanza pia kwenye 
halmashauri yake kati ya 104 na 
ya 171 kitaifa kati ya 11,909.

Kwenye matokeo hayo kwa 
upande wa Fountain Gate 
Tabata imefanikiwa kuwa ya 
nne kati ya shule 92 za Wilaya 
ya Ilala na imekuwa ya 25 kati 
ya 498 Mkoa wa Dar es Salaam 
wakati kitaifa imekuwa ya 111 
kati ya 11,909.

Mkurugenzi wa shule hizo, 
Japhet Makau alisema kwa 
upande wa shule hiyo Tabata 
wanafunzi 141 ndiyo walifanya 
mtihani huo na kati yao, 114 
wamepata wastani wa alama 
A na 27 wamepata wastani wa 
alama B na hakuna C wala D.

Makau alisema hayo ni 
mafanikio makubwa kwa shule 
yake kutokana na kuzipita 
shule kongwe ambazo zilikuwa 
zikishika nafasi ya kwanza na 
aliwapongeza walimu wana-
vyojituma kufundisha mpaka 
kupatikana kwa matokeo mazuri 
kama hayo.

Makau alisema haikuwa kazi 
rahisi kupata matokeo mazuri 
kiasi cha kuzipita shule kongwe 
na hivyo walimu wa shule hizo 
wanastahili pongezi kwani 
wamekuwa wakifanyakazi 
usiku na mchana kuhakikisha 
wanafunzi hao wanaandaliwa 
vizuri kwa ajili ya mitihani ya 
kitaifa.

“Nawashukuru wazazi kwa 
kuendelea kutuamini na kutupa 
watoto wao tuwalee na kwa ma-
fanikio haya napenda kuwaahidi 
kwamba hatutabweteka tut-
aendelea kufundisha kwa bidii 
kuhakikisha shule zetu zinaen-
delea kuwa juu kitaaluma na 
hata siku moja kushika nafasi ya 
kwanza kitaifa,” alisema Makau.
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284 wakamatwa Ruaha 
kwa ujangili hifadhini
Na Grace Mwakalinga,  
IRINGA

W
ATU 284 wanao-
daiwa kufanya 
ujangili kwa 
mwaka 2019/2020 

wamekamatwa kwa kujihusisha 
na uvamizi wa mipaka na kuan-
zisha makazi na shughuli ny-
ingine za kibinadamu, uwindaji 
wa wanyama  na uvuvi wa sa-
maki katika Hifadhi ya Taifa ya 
Ruaha.

Akizungumza na gazeti hili, 
Ofisa Uhifadhi Kitengo cha Utalii 
na Usalama, Hifadhi ya Taifa ya 

Ruaha, Jackson Laizer, alisema 
idadi hiyo inatokana na jitihada 
za askari kupambana na majan-
gili, ili kudhibiti matukio hayo 
yanayokwamisha jitihada za 
kulinda rasilimali hiyo adhimu 
ambayo inachangia kwa kiasi 
kikubwa pato la nchi kupitia 
watalii.

Alisema ujangili wanaoende-
lea kupambana nao ni uvamizi 
wa mipaka ya hifadhi, uwindaji 
wa wanyama kama vile swala, 
pundamilia na uingizaji wa 
mifugo na kuchunga ndani ya 
hifadhi na uvuvi wa samaki.

“Kupitia idara yetu ya ulinzi 

na usalama hapa Ruaha, askari 
wanafanya doria ya miguu, 
ndege, boti na gari kuzunguka 
maeneo yote ya hifadhi, ili ku-
dhibiti  vitendo vya ujangili kwa 
kushirikiana na kitengo cha uji-
rani mwema tunatoa elimu kwa 
wananchi juu ya athari za ujang-
ili katika hifadhi,”alisema Laizer.

Aliongeza kuwa katika mwa-
ka 2020/2021 jumla ya majangili 
230 walikamatwa katika hifadhi 
hiyo na kuchukuliwa hatua kwa 
mujibu wa sheria.

Laizer alisema vitendo vya 
ujangili vimechangia kwa kiasi 
kikubwa wanyama kutotulia 

sehemu moja kwa madai kuwa 
watalii watembelea hifadhi wa-
nashindwa kuona wanyama 
wengi kwa sababu wanakimbia 
wakihofu kuuawa.

Alisema vitendo vya ujangili 
licha ya kujenga hofu kwa wan-
yama, lakini inapunguza idadi 
ya watalii hivyo aliwaomba wa-
nanchi kuachana na vitendo 
hivyo.

Kwa upande wake, Ofisa 
Habari wa Shirika la Hifadhi za 
Taifa Tanzania (TANAPA) Kanda 
ya Kusini, Jacob Kasiri, alisema 
eneo hilo limebarikiwa vivutio 
vya utalii vinavyowaleta wengi.

Wajumbe wa Kamati Tendaji ya Mradi wa Kukuza na Kuendeleza Utalii Kusini mwa Tanzania (REGROW) wakiwa katika Hifadhi ya Taifa ya 
Ruaha mkoani Iringa, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mradi wa uimarishaji wa miundombinu na usimamizi wa maliasili  eneo la kusini 
mwa Tanzania mwishoni mwa wiki. PICHA: GRACE MWAKALINGA

713 waunganishiwa mita za malipo ya kabla
Na Mwandishi wetu, MBEYA

JUMLA ya wateja 713  wame-
unganishiwa huduma ya mita za 
malipo ya kabla (Lumaku)  kupitia 
huduma ya Majisafi na Usafi wa 
Mazingira  Mbeya, ikiwa ni mpan-
go mkakati wa kufunga huduma 
hiyo kwa kila mteja.

Mkurugenzi wa Mamlaka ya Ma-
jisafi na Usafi wa Mazingira Mbeya, 
Gilbert Kayange, akizungumza na 
waandishi wa habari hivi karibuni 
alisema mita hizo zilianza mwaka 
2015 kwa kuwafungia wateja 50 
kama majaribio ya ufanisi na 
baada ya kubaini  utumiaji wake 

kuwa  mzuri waliongeza nyingine 
na kuzifunga.

Alisema kuwa licha ya mita 
hizo kuwa na gharama yake kuwa 
kubwa ukilinganisha na mita za 
malipo ya baada na kwamba mam-
laka imeanza kufanya mita hizo 
kimkakati kwa kuwafungia wateja 
wa taasisi, biashara na baadhi ya 
wateja wa majumbani.

“Katika kuboresha huduma hiyo 
na kuhakikisha inawafikia wa-
nanchi mamlaka hiyo katika mwa-
ka wa fedha 2021/2022 imepanga 
kununua mita za Lumaku 1,000 
na kwamba zitawafikiwa wateja 
wote,” alisema Kayange.

Kuhusu wimbi la vishoka mi-
taani, Kayange alisema ni mion-
goni mwa vikwazo vinavyoi-
kabili mamlaka hiyo kwa sababu 
wanachangia kwa kiasi kikubwa 
maunganisho ya maji yasiyokuwa 
halali kitendo ambacho kinainyi-
ma serikali mapato huku wengine 
wakikosa huduma ya maji kika-
milifu.

Alisema mamlaka hiyo ina-
shirikiana na wadau mbalimbali 
vikiwamo vyombo vya ulinzi na 
usalama, viongozi wa serikali wa 
eneo husika na wasamaria wema 
kupata taarifa za wizi wa maji.

Aliongeza kuwa mwaka 

2020/2021 jumla wa watuhumiwa 
23 walikamatwa kwa kosa la ku-
waunganishia wateja huduma ya 
maji kinyemela na kuwachuku-
lia hatua kwa mujibu wa sheria 
na kwamba wanaendelea kush-
irikiana na wadau mbalimbali  
huku wakitoa dau la Sh. 200,000 
kwa yeyote atakayefanikisha  
kutoa taarifa za uwepo  wa visho-
ka.

Kayange aliwahakikishia wakazi 
wa Mbeya kuendelea kupata hu-
duma ya majisafi na salama kwa 
wakati bila upendeleo na kutoa 
taarifa pindi linapojitokeza tatizo.

Hivi karibuni baadhi ya wa-

nanchi walitoa malalamiko juu 
ya mamlaka hiyo kwamba inatoa 
huduma za maji kwa upendeleo  
ukiwamo utaratibu wa kujiunga 
na huduma hiyo kwamba wanatoa 
kipaumbele kwa mtu wanayemfa-
hamu.

Kayange alisema mamlaka hiyo 
inafuata utaratibu kwa wateja 
wale ambao wamekamilisha ma-
hitaji yote ya maunganisho ya hu-
duma mapema  na kuhusu mgao, 
alisema unajulikana kwa maeneo 
yanayopata maji kwa mgao kama 
Uyole, Isyesye, Ituha, Shewa na 
baadhi ya maeneo ya Sae.

DC ataka 
wanahabari 
kutangaza  
utalii wa  
Mbeya
Na Mwandishi wetu, MBEYA

MKUU wa Wilaya ya Mbeya, 
Dk. Rashid Chuachua, amewaa-
lika wawekezaji kutoka maeneo 
mbalimbali Tanzania kwenda 
mkoani humo kuwekeza kutokana 
na kuwapo kwa fursa nyingi za 
kiuchumi.

Dk. Chuachua alitoa kauli hiyo 
jana wakati akizungumza na 
waandishi wa habari wanawake 
kutoka mikoa mbalimbali nchini, 
ambao walifanya ziara mkoani 
Mbeya kutangaza vivutio vya 
utalii na uwekezaji.

Alisema Mkoa wa Mbeya ume-
barikiwa kuwa na maeneo ma-
zuri ya uwekezaji yenye kuvutia 
pamoja na miundombinu rafiki 
ambayo inafaa.

Kutokana na hayo, Dk. Chua-
chua aliwaomba wanahabari hao 
kusaidia kuutangaza pamoja na 
fursa zilizopo ili kukuza uchumi 
za mkoa na mtu mmoja mmoja 
kupitia uwekezaji unaofanywa na 
kuzalisha ajira.

Baadhi ya wanahabari akiwamo, 
Diana Deus kutoka mkoani Kagera 
alisema Mkoa wa Mbeya ume-
barikiwa kuwa na mandhari nzuri 
ya uwekezaji na mazao ambayo  
yanachakatwa na kuuzwa maeneo 
mbalimbali.

Aliongeza kuwa uwepo wa ma-
dini wilayani Chunya kumechang-
ia idadi kubwa ya watu kujiajiri na 
kuajiriwa sambamba na kuongeza 
pato na halmashauri.

Kwa upande wake, Mkurugenzi 
wa Shule za Paradise Pre and 
Primary School, Ndele Mwaselela, 
aliwahidi wanahabari hao ku-
waunga mkono katika kutangaza 
vivutio mbalimbali vya utalii na 
uwekezaji nchini ili kufungua 
fursa za ajira na kukuza uchumi 
wa mmoja mmoja na taifa kwa 
ujumla.
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Serikali yaeleza umuhimu wa utafiti
Na Rahma Suleiman,  
ZANZIBAR

KATIBU Mkuu Wizara ya 
Habari, Vijana, Utamaduni na 
Michezo, Fatma Hamad Rajab, 
amesema uzinduzi wa utafiti 
wa sheria ya habari utasaidia 
kufahamika kwa sheria za 
habari nchini.

Aliyasema hayo jana mjini 
hapa katika kikao cha uzinduzi 
wa taarifa ya marekebisho ya 
Sheria ya Habari ya Zanzibar.

Alisema utafiti huo umekuja 

muda muafaka wakati Serikali 
ya Zanzibar inaifanyia kazi Sera 
na Sheria za Habari ili ziendane 
na mazingira ya sasa na kutoa 
fursa kwa tasnia ya habari.

Alisema serikali kupitia wiz-
ara yake ni sikivu na imepokea 
mapendekezo ya wadau kuhu-
su haja ya kufanyiwa mareke-
bisho au kuwapo kwa sheria 
mpya ya habari Zanzibar.

“Hakuna anayekataa 
umuhimu wa sekta hii ya habari 
kwa nchi yoyote,” alisema.

Aliwataka waandishi wa 

habari kuendelea kutekeleza 
majukumu yao kwa kuzinga-
tia maadili ya taaluma yao na  
kutumika kujenga umoja, kui-
marisha demokrasia, kukuza 
utawala bora na kuimarisha 
uchumi.

Alisema ni vyema nguvu ya 
vyombo vya habari itumike 
kujenga badala ya kubomoa, 
kuhamasisha umoja na kujie-
pusha na kauli za chuki.

Naye mshauri elekezi wa 
masuala ya sheria, Dk. Chris 
Maina Peter, alisema waandishi 

wa habari wanahitaji kuwapo 
kwa sheria nzuri ambazo zita-
wasaidia kutekeleza majukumu 
yao bila ya kuwa na hofu kwa 
ajili ya kuibua changamoto za 
wananchi.

Akizungumza kwa niaba ya 
waandishi wa habari wa Zan-
zibar, mwandishi mwandamizi 
Salim Said Salim, alisema waka-
ti umefika Zanzibar kuwa na 
sheria ya waandishi wa habari 
ambayo itatekeleza majukumu 
yao bila ya kuingiliwa uhuru 
wao na vyombo vya dola.

Chanjo Uviko-19 sasa yapokelewa kwa hamasa
Na Rahma Suleiman,  
ZANZIBAR

M
RATIBU wa Huduma 
ya Elimu ya Afya 
Zanzibar, Halima Ali 
Khamis, amesema 

mitazamo hasi dhidi ya chanjo ya 
corona Zanzibar mwanzoni hay-
akuwa mazuri ikilinganishwa na 
sasa.

Aliyasema hayo juzi wakati aki-
zungumza na Nipashe baada ya 
kumalizika kwa mafunzo ya uha-
masishaji wa chanjo ya corona 

kwa waandishi wa habari yali-
ofanyika Kariakoo, mjini hapa.

Alisema takribani watu 50,000 
wameshachanja chanjo ya corona 
na kundi la wazee linaongoza 
zaidi ikilinganishwa na makundi 
mengine.

“Wazee kutokana na hatari wal-
ionayo wamejitokeza kwa wingi 
kupata chanjo ikilinganishwa na 
makundi mengine kama ya vija-
na,” alisema.

Alisema kati ya watu 50,000 
waliopata chanjo wanaume wa-
naongoza ikilinganishwa na wa-

nawake kutokana na chanjo hizo 
awali kuwa na kasumba mbalim-
bali hasa kwa wanawake.

Alisema miongoni mwa ka-
sumba hizo ni kuwa chanjo hizo 
zinazuia kizazi kwa wanawake, 
kuvimba bega au kupata siku za 
hedhi kabla ya wakati na mwa-
namke ni mwenye majukumu 
mengi ya familia huvunjika moyo 
kupata chanjo.

Alisema baada ya elimu ya 
chanjo kuenea hivi sasa wa-
nawake wanajitokeza kupata 
chanjo hiyo baada ya kugundua 

kuwa kasumba zilizokuwa zikien-
ezwa Hazina ukweli.

Aliwataka wananchi kuende-
lea kujitokeza kupata chanjo ili  
kupunduza kasi ya maambukizi 
na hali mbaya ya maradhi ya co-
rona.

“Chanjo itatuweka huru kuen-
delea na kazi zetu…tuitumie fursa 
hii tuliyoipata chanjo inatolewa 
bure bila ya malipo hivyo tuitu-
mie fursa hii kabla haijawa kwa 
malipo,” alisema.

Akizungumza wakati akifungua 
mafunzo hayo kwa waandishi wa 

habari, Waziri wa Afya, Ustawi wa 
Jamii, Wazee, Jinsia na Watoto, 
Nassor Ahmed Mazrui, alisema 
katika wimbi la tatu la ugonjwa wa 
corona watu 70,000 waliopimwa 
Zanzibar 1,400 wamekutwa na 
maambukizi.

Aidha, alisema kuwa utoaji wa 
huduma za chanjo ni mkakati 
muhimu wa kuikinga jamii dhidi 
ya ugonjwa huo, Wizara ya Afya, 
imejizatiti ili kuhakikisha huduma 
hizo zinatolewa kwa walengwa 
wote katika vituo vilivyowekwa 
vya kutolea chanjo ya Uviko-19.

Balozi wa Marekani nchini Tanzania Donald Wright (kulia), akiwa na Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali, Simai Muhamed Said, akiendesha 
baiskeli nje ya wizara hiyo, Mazizini Unguja wakati alipomtembelea. PICHA: RAHMA SULEIMAN

Mwinyi 
kuzungumzia 
mafanikio
mwaka 1 wa 
uongozi wake 
Na Rahma Suleiman,  
ZANZIBAR

RAIS wa Zanzibar, Dk. Hussein Ali 
Mwinyi, anatarajia kuzungumza na 
waandishi wa habari Novemba 6, 
mwaka huu, kuelezea mafaniko ya 
mwaka mmoja wa uongozi wake 
katika Serikali ya Zanzibar.

Akizungumza jana na waandishi 
wa habari, Mkuu wa Mkoa wa Mjini 
Magharib Unguja Idrissa Mustafa 
Kitwana, alisema kabla ya mkutano 
huo wa Rais na waandishi wa habari 
pia kutakuwa na shughuli mbalimbali 
ikiwamo uzinduzi wa miradi katika 
kusherehekea mwaka mmoja wa Dk. 
Mwinyi. Alisema kuwa katika kipindi 
cha mwaka mmoja ya uongozi wa Dk. 
Mwinyi mafanikio mbalimbali yame-
patikana ikiwamo kuimarika kwa hali 
ya usalama na amani ya nchi.

Alisema miongoni mwa mafanikio 
hayo ni watu kuishi kwa kushirikiana 
na kuondokana na siasa za chuki na 
uhasama ambazo zilikuwa zikisababi-
sha mitafaruku katika jamii.

“Mafanikio zaidi ya mwaka mmoja 
ya uongozi wa Dk. Mwinyi atakuja 
kuwaeleza Novemba sita mwaka huu 
nisimalize maneno,” alisema Kitwana.

Alisema miradi ambayo itafun-
guliwa itaakisi dhamira ya dhati ya 
kupunguza umaskini nchini.

Alisema miradi hiyo itaongeza ajira 
kwa wananchi kupitia sekta binafsi 
ikiwa ni ahadi ya Rais wa Zanzibar ya 
kutoa ajira 300,000 ambazo zitato-
kana na sekta mbalimbali.

Aliitaja baadhi ya miradi hiyo ni 
pamoja na uzinduzi wa nyumba za 
kibiashara, kiwanda cha kutengen-
eza vipodozi katika Mkoa wa Mjini, 
uwekaji wa mawe ya msingi wa 
hoteli ya Lagema na Palolo Mkoa wa 
Kaskazini, hoteli ya Oasisi Mkoa wa 
Kusini Unguja pamoja na mradi wa 
kiwanda cha maji ya kunywa katika 
Mkoa wa Kaskazini Pemba.

Alisema katika maadhimisho hayo 
kutakuwa na shughuli za usafi kitaifa 
zitakazofanyika katika mikoa yote ya 
Zanzibar.

Kaulimbiu ya mwaka mmoja ya 
uongozi wa Dk. Mwinyi ni ‘Neema 
ya amani na umoja wetu, safari ya 
ujenzi wa uchumi mpya, inaendelea’.



18

TANGAZO

MATANGAZO MCHANGANYIKO

TAHADHARI: Wasomaji wanatakiwa kuuliza na kuchukua ushauri sahihi kabla ya kutuma fedha, au kuingia katika gharama yoyote kati yake na mtangazaji 

THE GUARDIAN LIMITED hawatahusika kwa malipo au manunuzi yoyote kati ya muuzaji na mnunuaji kwa matangazo yaliyochapishwa katika gazeti hili.

Jumanne Novemba 2, 2021

GARI INAUZWA AINA YA 

VOLKSWAGEN TOUREG YA MWAKA 

2004 NAMBA DDV RANGI NYEUSI. 

INATEMBEA NA IKO KWENYE HALI 

NZURI SANA. BEI NI 

TSH. 15,000,000/- 

PIGA SIMU NAMBA 0762 810 451.

Uza, Chenye Thamani  
Kubwa Kwa Kutangaza 

Nasi Kwa  Bei Poa  
Tupigie  0782253676NJOO 

UTANGAZE 
BIDHAA YAKO 

KWA BEI 
NAFUU SANA

OFISI ZA MATANGAZO

MIkOcheNI INduSTIAl AreA, 

PO.BOx 31042, dAr eS SAlAAM. MOB: +255 - 745 700 710.

e-mail: advertise@guardian.co.tz, website: www.ippmedia.com

OFISI ZA MATANGAZO MIkOcheNI 
INduSTIAl AreA,  PO.BOx 31042, 

dAr eS SAlAAM. 
MOB: +255 - 0782253676



Mbunge Uingereza afanya 
harambee kumtunza mtoto 
London, UINGEREZA

MBUNGE wa Uingereza amewa-
taka watu kushiriki katika mchango 
wa fedha mtandaoni kwa Mkenya 
anayedaiwa kuuawa na wanajeshi 
wa Uingereza ambazo zitasaidia fa-
milia ya marehemu ikiwamo malezi 
ya mwanawe.

Mbunge wa Chama cha Labour, 
Jess Phillips, alianza harakati za ku-
saidia familia ya Agnes Wanjiru am-
bayo ilibidi kumlea binti aliyemua-
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Uganda yafungua 
vyuo baada ya 
‘lockdown’ miezi 5

Mwanamume 
aliyebeba kisu 
ajeruhi 17

Vikosi vya waasi wa 
tigray na Oromo vyadai 
kuteka miji Ethiopia
Addis Ababa, ETHIOPIA

MAKUNDI mawili tofauti ya-
nayopambana dhidi ya serikali 
kuu ya Ethiopia, yanasema ya-
meteka miji siku ya Jumapili, 
huku Waziri Mkuu Abiy Ahmed 
akiwatolea wito raia kujiunga 
na mapambano, katika mzozo 
unaozidi kushika kasi.

Waasi wa Tigray wame-
tangaza Jumapili kuuteka mji 
wa kimkakati kaskazini mwa 
Ethiopia, serikali ilikanusha 
madai hayo, na kusema vikosi 
vya shirikisho vilikuwa katika 
mapigano makali ya kuutetea 
mji huo wa Kombolcha na mji 

mwingine wa Dessie.
Iwapo itathibitishwa, kutek-

wa kwa Kombolcha Jumapii, 
kunakojiri siku moja baada ya 
waasi kudai kuudhibiti mji wa 
Dessie, itakuwa mafanikio ya 
kimkakati kwa wapiganaji wa 
Tigray  dhidi ya jeshi la Ethio-
pia na washirika wake, wanao-
jaribu kuwafurusha Watigray 
kutoka mkoa wa Amhara.

Msemaji wa Chama cha 
Ukombozi wa Watu wa Tigray 
TPLF, Getachew Reda, alisema 
kupitia ukurasa wa twitter kuwa 
wapiganaji wake wameiteka 
Kombolcha na uwanja wake wa 
ndege. DW

China yafungua tena 
biashara Afghanistan
Beijing, CHINA

CHINA imefufua tena biashara za moja kwa 
moja kwa njia ya ndege na Afghanistan 
katika juhudi ya kulisaidia taifa hilo lil-
iloathiriwa na vita vya muda mrefu pamoja 
na kuwezesha viongozi wapya wa Taliban 
kukabiliana na matatizo ya kiuchumi na kibi-
nadamu yanayoendelea kushuhudiwa. 

Ndege ya mizigo iliyokuwa imebeba tani 
45 za mbegu za Pine, Jumapili iliondoka 
kwenye uwanja wa ndege wa Kabul kuelekea 
kwenye masoko ya China, ikiashiria ukurasa 
mpya wa kibiashara kati ya mataifa hayo 
tangu Taliban kukamata serikali, Agosti.

Msemaji wa Serikali ya Taliban, Bilal 
Karimi, aliiambia VOA kwamba wanatumai 
shughuli za kibiashara zitaendelea kuimarika 
kati ya taifa lake na China. VOA

Waziri Mkuu wa Uingereza, Boris Johnson, akimsalimia Rais wa Comoro, Azali Assoumani, alipowasili jijini Glas-
gow, nchini Scotland kuhudhuriwa mkutano wa mabadiliko ya tabianchi COP26. Mkutano huo unakutanisha vion-
gozi takribani 120 kutoka nchi mbalimbali duniani. PICHA: BBC

Tokyo, JAPAN

MWANAMUME mmoja ametekeleza 
shambulio la kisu ndani ya treni 
jijini Tokyo na kisha kuwasha moto 
kwenye treni hiyo. 

Watu 17 wamejeruhiwa akiwamo 
mzee mwenye umri wa miaka ya 
70 aliyedungwa kisu na anaripotiwa 
kupoteza fahamu. 

Aliyetekeleza shambulio hilo ame-
kamatwa.

Polisi walisema wakati akiwa 
ndani ya treni iliyoelekea kituo cha 
Shinjuku, mwanamume huyo alianza 
kuwashambulia abiria karibu na 
kituo cha Kokuryo katika mji wa 
Chofu uliopo magharibi mwa Tokyo.

Walisema pia alitumia kiwasha 
sigara kuwasha moto ndani ya treni. 

Moto mkubwa uliwaka kwa muda 
mfupi na kuchoma baadhi ya viti.

Treni hiyo ilisimama kwa dharura 
kituoni Kokuryo na kuwaruhusu 
abiria kukimbilia kwenye jukwaa.

Polisi walimkamata Hattori Kyota 
kwa tuhuma za kujaribu kutekeleza 
mauaji. Nhk

Kampala, UGANDA

VYUO vikuu pamoja na taasisi 
nyingine za elimu ya juu, vimefun-
guliwa tena, baada ya kufungwa 
katika mwanzo wa janga la wimbi la 
pili la maambukizi ya ugonjwa wa 
Covid-19 Juni, mwaka huu.

Wanafunzi wapatao 260, 000 
wanasoma katika vyuo vikuu na 
katika taasisi nyingine za elimu ya 
juu Uganda.

Mwandishi wa BBC mjini Kampala, 
alisema Chuo kikuu cha zamani 
na kikubwa zaidi nchini humo cha 
Makerere, kimefunguliwa tu kwa 
wanafunzi waliojiunga kwa mwaka 
wa kwanza mwaka 2019, pamoja na 
wahitimu.

Tayari masomo yamekwishaanza 
katika baadhi ya maeneo.

Baadhi ya wanafunzi waliiambia 
BBC kwamba wanaona hawatoweza 
kumaliza masomo yao kwa muda 
waliotarajia, kwa sababu hawakuwa 
na uwezo wa kuhudhuria masomo 
kwa njia ya mtandao wakati vyuo 
vikuu vilipofungwa.

Vyuo vikuu viliendelea na masomo 
kwa njia ya mtandao wakati vilipo-
fungwa, baadhi ya wanafunzi, husu-
san wale wanaoishi katika maeneo 
ya vijiji vya mbali, walikabiliwa na 
changamoto ya kupata mawasiliano 
ya mtandao au hata kukosa uwezo 
wa kulipia gharama za mtandao.

Vyuo vikuu vyote 282, vyuo vya 
ufundi na taasisi nyingine za elimu 
ya juu kote nchini vinakabiliwa na 
changamoto zinazofanana. bbC

cha baada ya kuuawa.
Phillips alisambaza mtadaoni 

makala ya Sunday Times kuhusu 
madai ya machapisho ya Face-
book ya askari wa Uingereza aki-
fanya utani kuhusu mauaji hayo.

“Hatuwezi kurekebisha kosa 
hili lakini tunaweza kuonyesha 
ubinadamu wetu,” alisema kupi-
tia ujumbe wa twitter:

Mchango huo wa crowdfund 
umevuka paundi 7,000 (sawa 
na dola 9,500) na malengo ni 

kuongeza hadi paundi 10,000.”
Wanjiru alidaiwa kuuawa na 

mwanajeshi mmoja wa Uin-
gereza mwaka wa 2012 na mwili 
wake kupatikana kwenye tangi 
la choo katika hoteli, miezi mi-
tatu baada ya kuonekana na wa-
najeshi hao.

Wizara ya Ulinzi ya Uingereza 
ilisema inashirikiana na uchun-
guzi wa Kenya kuhusu kifo chake 
baada ya ripoti ya Sunday Times. 
bbC

hatuwezi 
kurekebisha 
kosa hili lak-
ini tunaweza 
kuonyesha 
ubinadamu 
wetu.



Na Mwandishi Wetu

M
ASHABIKI wa Timu ya Taifa, 
Taifa Stars, wametakiwa ku-
kaa mkao wa kuwapokea 
wachezaji nyota wa timu hiyo 

ambao watakuwa wakizunguka sehemu 
mbalimbali nchini kwa udhamini wa Bia 
ya Serengeti Lager chini ya Kampeni ya 
Nje ya Dimba na Stars iliyozinduliwa hivi 
karibuni.

Kampeni hiyo ambayo itakuwa  
ya nchi nzima, itadumu kwa

 miezi mitatu huku ikilenga ku-
wapa nafasi mashabiki wa Taifa

 Stars kukutana na nyota wa-
naowapenda katika baa zao na

 pia watapata fursa ya kuwauli-
za maswali kuhusu maisha yao
 nje ya soka pamoja kupiga nao

 picha za ukumbusho. 
Kwa mujibu wa Meneja Mwandamizi 

wa Chapa ya Serengeti Breweries Lim-
ited (SBL), Wankyo Marando, Bia ya 
Serengeti Lager ikiwa kama shabiki 

mkuu wa Taifa Stars, inajivunia ku-
waletea mashabiki wa timu hiyo, nyota 
wanaowapenda na kuwapa nafasi ya 
kuzungumza nao ili kuwafahamu kwa 
undani zaidi.

“Shabiki mkuu na mdhamini wa 
timu yetu ya Taifa, Taifa Stars, Bia ya 
Serengeti Lager leo inayo furaha kuzin-
dua Kampeni ya Nje ya Dimba na Stars 
inayolenga kuwakutanisha mashabiki 
uso kwa uso na nyota ambao mara ny-
ingi wamekuwa wakiwaona uwanjani. 
Hii ni fursa pekee ya mashabiki kujua 
maisha ya nyota wao nje ya uwanja,” 
alisema Wankyo.

Wankyo alisema kampeni hiyo ya nchi 
nzima itahusisha wachezaji wa Taifa 
Stars ambapo watatembelea mikoa ya 
Mbeya, Mwanza na Arusha na kukutana 
na mashabiki wao kupitia matukio kama 
pati za mwisho wa mwezi Nje ya Dimba 
na Stars ambapo kwenye matukio kama 
hayo mashabiki wataweza pia kujishin-
dia zawadi mbalimbali na ofa za bei yao 
pendwa ya Serengeti Lager.

“Wachezaji watakuwa kwenye baa 

mbalimbali na wakati wateja wetu wa 
Bia ya Serengeti Lager wakiendelea 
kuburudika na bia yao pendwa iliyoten-
genezwa kwa kimea kwa asilimia 100 na 
isiyoongezwa sukari, watapata nafasi ya 
kuwauliza maswali, kupiga picha na ku-
pata sahihi zao,” alisema.

Kwa upande wa Nohodha Msaidizi 
wa Taifa Stars, Erasto Nyoni, alisema 
wachezaji wamefurahi kupata fursa ya 
kukutana na mashabiki wao na kuwa-
taka wajitokeze kwa wingi ili wafahamu 
maisha ya wachezaji nyota wanaowap-
enda nje ya uwanja.

“Kwa niaba ya wachezaji wenzangu, 
napenda kuishukuru Bia ya Serengeti 
kwa fursa hii ya kutukutanisha na 
mashabiki wetu. Tunawaahidi mashabi-
ki kuwa tutakuwa tayari kujibu kila swali 
watakalouliza na tutafurahi kupiga nao 
picha,” alisema Nyoni.

Wankyo aliwataka mashabiki wa Stars 
kutembelea kurasa za mitandao ya ki-
jamii ya Bia ya Serengeti Lager pamoja 
na kusikiliza redio kwa ajili ya kujua lini 
na wapi nyota wa Taifa Stars watakuwa.

Nje ya Dimba Na StarS kuaNza 
kupeleka Nyota kwa maShabiki

habari michezo
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Na Saada Akida 

HATIMAYE kiungo mshambu-
liaji wa Biashara United, Rama-
dhan Chombo ‘Redondo’ ame-
jumuishwa katika kikosi cha 
wachezaji 27 cha timu ya Taifa, 
Taifa Stars, kilichotangazwa jana 
kujiandaa na michezo miwili ya 
kuwania kufuzu Kombe la Dunia 
mwakani nchini Qatar dhidi ya 
DR Congo na Madagascar.

Hii ni mara ya kwanza kwa 
Redondo kuitwa Taifa Stars, la-
kini aliwahi kuitwa katika timu 
ya Tanzania Bara (Kilimanjaro 

Stars), wakati ikishiriki michuano 
ya Chalenji ikiwa chini ya Kocha 
Boniface Mkwasa.

Wachezaji wengine walio-
rejeshwa baada ya kukosa mch-
ezo uliopita dhidi ya Benin ni 
Shomari Kapombe na Erasto Nyo-
ni waliokuwa majeruhi pamoja 
na Mzamiru Yasin aliyekuwa na 
adhabu ya kadi.

Akizungumza na waandishi wa 
habari jiijni Dar es Salaam jana, 
Kocha Mkuu wa Taifa Stars, Kim 
Poulsen, alisema wanaenda kwe-
nye michezo muhimu ya kuka-
milisha ratiba ya kufuzu Kombe la 

Dunia, hivyo wanahitaji kushinda.
“Katika kikosi changu nimem-

wongeza mchezaji mmoja, Re-
dondo, ambaye amekuwa na ki-
wango kizuri akiwa na Biashara 
United, ni mchezaji mzuri mwe-
nye uzoefu na michuano tofauti,  
nimemfahamu kwa muda mrefu,” 
alisema Poulsen.

Alisema anafurahi kwa saba-
bu timu yake inashika nafasi ya 
kwanza katika kundi lake, lakini 
ni ndio timu iliyofunga mabao 
mengi huku pia ikiwa na uwezo 
mzuri wa kujilinda. 

Kocha huyo aliwaomba Watan-

zania kuendelea kuisapoti timu 
yao kwani inaingia kucheza mich-
ezo muhimu zaidi, hivyo inahitaji 
kusapotiwa ili iweze kutimiza 
malengo yake.

Kikosi cha Stars kilichoitwa ni 
makipa; Aishi Manula, Metacha 
Mnata na Ramadhan Kabwili 
huku mabeki wakiwa ni Kibwana 
Shomari, Shomari Kapombe, 
Israel Patrick, Edward Charles, 
Mohamed Hussein, Erasto Nyoni, 
Dickson Job, Bakari Mwamnyeto,  
Kennedy Juma , Lusajo Mwaiken-
da na Nikson Kibabage.

Viungo ni Meshack Mwamita, 

Novatus Dismas, Mzamiru Ya-
sin, Ramadhan Chombo, Zawadi 
Mauya na Feisal Salum. Washam-
buliaji ni John Bocco, Iddi Sele-
man ‘Nado’, Abdul Suleiman, Mb-
wana Samata, Kibu Denis, Reliant 
Lusajo na Simon Msuva.

Taifa Stars ambayo ni kinara wa 
Kundi J, itaingia kambini Alhamisi 
wiki hii kujiandaa na mchezo 
dhidi ya DR Congo utakaopigwa 
Uwanja wa Benjamin Mkapa jijini 
Dar es Salaam Novemba 11 kabla 
ya Novemba 14, mwaka huu kush-
uka dimbani nchini Madagascar 
dhidi ya wenyeji wao hao.

Redondo aitwa Taifa Stars kuivaa DR Congo

Baadhi ya mashabiki wa Timu ya Taifa, Taifa Stars, wakipiga picha (Selfie) na wachezaji nyota wa timu hiyo Kibu Denis 
(wapili kushoto) na Kennedy Juma, muda mfupi baada ya uzinduzi wa Kampeni ya Nje ya Dimba na Stars inayowapa 
nafasi mashabiki kukutana na wachezaji nyota wanaowapenda uso kwa uso katika baa zao. NA MPIGAPICHA WETU

Na Faustine Feliciane

KLABU ya Biashara United ya 
Mara, imeingia mkataba wa 
udhamini na Kampuni ya Uchim-
baji wa Madini ya Barrick North 
Mara, wenye thamani ya zaidi 
ya Sh. milioni 310 kwa kipindi 
cha msimu mmoja.

Mbali na pesa hizo, pia North 
Mara itatoa kiasi cha dola 
45,000 (zaidi ya Sh. milioni 100) 
kwa timu hiyo kwa ajili ya mi-
chuano ya kimataifa ili kuiwez-
esha kushiriki kikamilifu.

Akizungumza jana wakati wa 
kutiliana saini mkataba huo 
mbele ya Katibu Tawala Mkoa 
wa Mara, Albert Msovela, Ka-
tibu wa klabu hiyo, Haji Mtete, 
alisema udhamini huo utaondoa 
baadhi ya changamoto zina-
zowakabili.

Alisema anaishukuru kampuni 
hiyo kwa kukubali kusaini tena 
mkataba mpya ambao utawapa 
uhakika wachezaji wa timu hiyo 
kupata stahiki zao na kujituma 
uwanjani kwa ajili ya timu.

Aidha, Meneja Mkuu wa 
Mgodi huo, Apolinary Lyambiko, 
alisema uimara wa uongozi na 
kujituma kwa wachezaji kume-
wafanya kukubali kusaini mka-
taba huo.

Kwa upande wa Katibu Tawala 
wa Mkoa wa Mara, Msovela, 
aliishukuru North Mara na ku-
wataka wananchi wa mkoa huo 
kujitokeza kuisapoti timu hiyo ili 
kuweza kufanya vizuri.

Biashara inaiwakilisha nchi 
kwenye michuano ya Kombe la 
Shirikisho Afrika ambapo hatima 
yao ya kusonga mbele bado ipo 
mikononi mwa CAF baada ya 
kushindwa kusafiri kwenda kwe-
nye mchezo wa marudiano hatua 
ya pili dhidi ya Al Ahli Tripoli ya 
Libya baada ya mchezo wa awali 
Uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar 
es Salaam kushinda mabao 2-0.

Biashara 
yamwagiwa 
mamilioni ya 
udhamini
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MAGAZETI YA ULAYA

MILAN, Italia 

Z
LATAN Ibrahimovic amese-
ma anaamini AC Milan 
wapo kwenye nafasi kubwa 
katika mbio za ubingwa 

wa Serie A baada ya kuendelea 
kuwa na mwanzo bora wa msimu 
huu kwa kuifunga AS Roma, lakini 
straika huyo amekiri safari bado ni 
ndefu.

Milan iliifunga Roma 2-1 pale 
kwenye Uwanja wa Olimpico Ju-
mapili, huku Ibrahimovic akifunga 
bao la ufunguzi akiwa umbali wa 
yadi 25 kwa shuti la adhabu ndogo, 
na kumfanya kufikisha mabao 400 
ya ligi katika maisha yake ya soka 
– 150 kati ya hayo akifunga kwenye 

Serie A.
Mchezaji huyo mwenye umri wa 

miaka 40 raia wa Sweden, alipata 
penalti iliyozaa bao la pili kwa timu 
yake, likifungwa na Franck Kessie 
dakika ya 57, kabla ya Stephan El 
Shaarawy kufunga la kufutia ma-
chozi.

Ushindi huo maana yake
 Milan imefikisha pointi 
31 kwenye mechi 11 za
 Serie A, wakiwa nyuma
 ya vinara Napoli ambao

 wanaongoza kwa tofauti 
ya bao moja.

Milan imekuwa timu ya nne kwe-
nye historia ya Serie A kushinda 
mechi 10 kati ya 11 za msimu, baada 

ya Roma, Juventus (mara mbili) na 
Napoli (mara mbili). 

“Tutajaribu. Tunaamini katika 
hili, tumefanya vizuri hadi sasa, 
lakini msimu bado ni mrefu na tu-
natakiwa kuwa kwenye kiwango 
hiki,” alisema Ibrahimovic akiiam-
bia DAZN baada ya mchezo huo 
kuhusu matarajio yao kwenye 
mbio za ubingwa. “Tunaamini, lak-
ini ni siku za mwanzo kabisa. Safari 
bado ni ndefu ingekuwa imebaki 
mechi moja sawa.”

Rossoneri hao kwa mara ya 
mwisho walitwaa taji la Scudetto 
msimu wa mwaka 2010-11, na wa-
likabiliwa na wakati mgumu hadi 
msimu uliopita kumaliza nafasi ya 
pili.

    Tunaamini katika hili, tumefanya vizuri 
hadi sasa, lakini msimu bado mrefu na...
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POgba, ruDiger wawaNiwa

REAL Madrid wanamwangalia kwa karibu kiungo 
wa Manchester United na Ufaransa, Paul Pogba, 
pamoja na mlinzi wa Chelsea na Ujerumani, Anto-
nio Rudiger, 28, kama wachezaji wapya wanaoweza 
kusaini nao mkataba katika klabu hiyo. (Marca)

barca wamtaKa De beeK

BARCELONA wanania ya kumsajili kwa mkopo 
kiungo wa kati wa Manchester United na Uholanzi, 
Donny van de Beek, 24. (Sport)

cONte Kumrithi NuNO

TOTTENHAM inataka kumchukua Antonio Conte 
kuchukuwa mikoba ya Nuno Espirito Santo kama 
kocha mpya. (Tuttomercato)

cONceicaO afiKiriwa

KOCHA wa Porto, Sergio Conceicao, 46, pia 
anafikiriwa kuchukuwa nafasi ya Nuno Espirito 
Santo kama kocha mpya pale Tottenham. (Stand-
ard)

maSON KOcha wa muDa

RYAN Mason, 30, atateuliwa kuwa kocha wa muda 
wa Tottenham hadi Krismas. (Football Insider)

PSg yamwaNia POgba

KLABU ya Paris St-Germain inafuatilia kwa karibu 
hali ya Paul Pogba pale Manchester United. (Le10 
Sport)

herNaNDeZ aiKataa city

MLINZI wa kushoto wa Ufaransa, Theo Hernan-
dez, 24, anapanga kukataa kuhamia Manchester 
City ili asaini mkataba mpya pale AC Milan. (Calci-
omercato)

utD waShiNDwa Kwa gueye

MANCHESTER United ilishindwa kumsajili kiungo 
wa PSG na Senegal, Idrissa Gueye, 32, kipindi cha 
majira ya joto kilichopita, kwa sababu walishindwa 
kutoa ofa yoyote kutokana na wachezaji wengi 
kutoondoka. (Mail)

gOuiri awiNDwa maN city

MSHAMBULIAJI wa Nice na Ufaransa, Amine 
Gouiri, 21, anawaniwa na Manchester City. 
(Fichajes)

VlahOVic aitaKa real 

STRAIKA wa Fiorentina na Serbia, Dusan Vla-
hovic, 21, anataka kujiunga na Juventus. Mchezaji 
huyo pia anahusishwa na Manchester City. (Tutto-
sport)

wiNKS agOmbewa ePl

EVERTON na Aston Villa zinaongoza kwenye 
mbio za kuwania usajili wa kiungo wa Tottenham na 
England, Harry Winks, 25, Januari. (Caughtoffside) 

ZiSiKuPite

IbrahImovIc: NaamINI ac 
mIlaN Itabeba tajI SerIe a



LIVERPOOL, England 

KOCHA wa Liverpool, Jurgen 
Klopp, ameripotiwa kuhusishwa 
na mpango wa kumsajili, Harvey 
Barnes kama mchezaji anayem-
uhitaji kwenye dirisha la uham-
isho la msimu ujao wa majira ya 
joto kwa ajili ya kuongeza nguvu 
kwenye safu yake ya ushambu-
liaji.

Nyota huyu mwenye miaka 
23, amekuwa sehemu muhimu 
sana ya kikosi cha Leicester kwa 
msimu huu wa 2021-22, akiwa 
amecheza jumla ya mechi 12 am-

bazo amefanikiwa kupata ma-
bao mawili na kutoa asisti mbili.

Agosti mwaka huu, Barnes ali-
saini makubaliano mapya ya ku-
salia hapo kwenye dimba la King 
Power hadi mwaka 2025.

Taarifa zinaeleza kuwa klabu 
ya Liverpool itajaribu kumleta 
nyota huyo pale Anfield kuele-
kea msimu wa 2022-23.

Kwa mujibu wa ripoti, Klopp 
anamwona nyota huyo anafaa 
kuongeza jitihada kwa Sadio 
Mane, Roberto Firmino, Diogo 
Jota na Mohamed Salah kwenye 
safu ya ushambuliaji.

Klopp kuibomoa 
Leicester City
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PARIS, Ufaransa

N
YOTA wa Paris Saint-Germain, 
Lionel Messi, anataka kurudi 
Barcelona baada ya siku zake 
za kucheza kumalizika kama ka-

tibu wa ufundi.
Messi alitumia miongo miwili pale Bar-

celona, akiwa mfungaji wa wakati wote 
wa klabu hiyo na pia aliyecheza mechi 
nyingi zaidi, na akajiunga na PSG kabla 
ya kuanza kwa msimu huu wa 2021-22.

Mshindi huyo mara sita wa Ballon d’Or, 
aliondoka kwa miamba hao wa LaLiga 
baada ya timu hiyo kukabiliwa na mata-
tizo ya kifedha yaliyozuia kumpa mka-
taba mpya nyota huyo wa kimataifa wa 
Argentina.

Lakini Messi ameelezea nia yake ya 
kutaka kurudi Barca, ambako alishinda 
mataji 35 yakiwamo 10 ya LaLiga na 
manne ya Ligi ya Mabingwa Ulaya.

“Ndio, mara zote nimekuwa nasema 
ningependa kurudi kuisaidia klabu kwa 
njia yoyote,” alisema Messi, ambaye 
hajaifungia PSG bao kwenye Ligue 1, aki-
iambia Sport.

“Nataka kutumika na kuisaidia klabu 
ile kufanya vizuri. Ningependa kuwa ka-
tibu wa ufundi, lakini sijui kama itakuwa 
pale Barcelona.

“Ningependa kurudi kwenye klabu 
na kuchangia chochote nitakachoweza, 
kwa sababu naipenda (Barcelona) na 
ningependa wao wafanye vizuri, kuende-
lea kukuwa na kuendelea kuwa moja ya 
klabu bora duniani.”

Messi atangaza 
nia kurudi 
Barcelona

Jumanne Novemba 2, 2021

Juve yaongoza 
kuMwania 
PogBa
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MADRID, Hispania 

REAL Madrid wameripotiwa kuwa wapo 
tayari kufanya mazungumzo ya mka-
taba mpya na Vinicius Junior kwa miezi 
ya hivi karibuni, baada ya miamba hao 
wa Hispania kuridhishwa na kiwango 
chake.

Mchezaji huyo mwenye umri wa mi-
aka 21, amekuwa akionyesha kiwango 
bora pale kwa ‘Los Blancos’ msimu huu 
wa 2021-22, akifunga mabao tisa na asisti 
tano kwenye mechi 14 katika mashin-
dano yote.

Vinicius bado amebakiza miaka minne 
kumaliza mkataba wake hapo Bernabeu, 
lakini ripoti ya majuzi ya gazeti la Marca 
zimedai kuwa Mbrazil huyo ni miongoni 
mwa wachezaji watano wanaolipwa 

mishahara midogo zaidi katika klabu 
hiyo licha ya umuhimu wake.

Kwa mujibu wa mwandishi wa habari 
wa habari za soka wa Italia, Fabrizio Ro-
mano akinukuliwa na Marca, Real Ma-
drid wanajiandaa kufanya mazungumzo 
na mshambuliaji huyo kuhusu mkataba 
mpya.

Vinicius, ambaye anakadiriwa ku-
kusanya kiasi cha euro milioni 4 kwa 
msimu kulingana na makataba wake 
wa sasa, alifunga mabao mawili dhidi ya 
Elche, Jumamosi, wakati vijana hao wa 
Carlo Ancelotti wakishinda 2-1 kwenye 
mchezo wa LaLiga.

Mchezaji huyo amefunga mabao 23 na 
asisti 28 kwenye mechi 132 akiwa Real 
Madrid tangu ahamie kutoka Flamengo, 
Julai mwaka 2018.

Vinicius kufungwa 
upya Real Madrid

Juve yaongoza 
kumwania 
Pogba

TURIN, Italia 

J
UVENTUS imeripotiwa kuwa kinara 
katika mbio za mchakato wa kumsaji-
li kiungo wa Manchester United, Paul 
Pogba mwishoni mwa msimu huu.

Mustakabali wa mwanasoka huyo wa 
Ufaransa kwa sasa bado haujawa wazi, 
kwani haijafahamika iwapo atasalia Old 
Trafford au ataamua kuondoka, huku 
klabu kama Real Madrid na Paris Saint-
Germain zikionyesha nia ya kuipata hu-
duma yake.

Hata hivyo, uwezekano wa kurejea Se-
rie A kujiunga tena na miamba hao wa 
Italia, Juventus inaweza kuwa katika mi-
pango ya nyota huyo kwa kuwa ndiyo kla-
bu inayotajwa kuongoza mbio za kuinasa 
saini yake kwa mujibu wa Rudy Galetti.

Imeripotiwa kuwa Pogba hataongeza 
mkataba wake na Man United na ikiwa 
hivyo ndiyo atakavyofanya kurejea kwe-
nye timu yake za zamani Italia ndio 
mpango alionao kwa sasa.

Kukamilisha mchakato huu, klabu hiyo 
inahitaji kumuuza mchezaji wa zamani 
wa Arsenal, Aaron Ramsey pamoja na 
Weston McKennie au Adrien Rabiot ili ku-
mudu gharama ya mkataba wa euro mil-
ioni 12 kwa msimu pamoja na bonasi kwa 
mchezaji huyo wa ‘Mashetani Wekundu’.
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Simba yawageukia 
mashabiki hofu sare 
Faustine Feliciane na Adam 

Fungamwango 

BAADA ya Simba juzi kubanwa 
mbavu kwa kulazimishwa sare 
ya pili mfululizo kwenye Ligi 
Kuu Bara kwa kutoka suluhu 
na Coastal Union ya Tanga ka-
tika Uwanja wa Benjamin Mka-
pa, Dar es Salaam, uongozi wa 
klabu hiyo na benchi la ufundi 
umewataka mashabiki wa 
timu hiyo kutulia kwani muda 
si mrefu kikosi chao kitakaa 
sawa na kuanza kufurahi. 

Kaimu Kocha Mkuu wa timu 
hiyo, Thierry Hitimana, alil-
iambia gazeti hili jana kuwa 
walicheza vizuri na kutengen-
eza nafasi, lakini walishindwa 
kuzitumia na kujikuta wa-
namaliza dakika 90 bila goli, 
hivyo wanaendelea kufanyia 
kazi mazoezini tatizo hilo na 
anaamini hali hiyo itaondoka 
mapema.

“Nafahamu matokeo haya 

hayakutegemewa, hata sisi 
benchi la ufundi hatupendezwi 
nayo, tunaendelea kufanyia 
kazi maungufu tuliyoyaona 
na naamini tutarejea kwenye 
mstari,” alisema Hitimana.

“Bocco alipata nafasi, Denis 
(Kibu) alipata nafasi zaidi 
ya mbili, lakini nasema ndio 
mpira ulivyo, siku nyingine un-
acheza vizuri na unatengeneza 
nafasi lakini unakosa bahati,” 
alisema.

Kauli hiyo pia iliungwa 
mkono Mwenyekiti wa klabu 
hiyo, Murtaza Mangungu, 
baada ya kuwataka wanacha-
ma na mashabiki wa timu hiyo 
kutulia na kuendelea kuiunga 
mkono, kwani muda si mrefu 
hali itakuwa sawa, kwani hata 
msimu uliopita hawakuanza 
vizuri pia, lakini wakatwaa 
ubingwa. “Timu ilicheza vizuri 
kwenye mechi hii, lakini bahati 
haikuwa yetu. Nawasihi wana-
chama na mashabiki wa Simba 
kutulia,” alisema Mangungu.

UKUrasa  20

    Miamba hiyo ya Pwani yapania kuwa ya 
kwanza kuitoboa, Nabi asema...

Adam Fungamwango na Saada 
Akida

V
INARA wa Ligi Kuu Tanzania Bara, 
Yanga, leo majira ya saa 12:15 jioni, 
kwa mara nyingine tena watashu-
ka kwenye Uwanja wa Benjamin 

Mkapa, kuikabili Ruvu Shooting, ambayo 
itakuwa ikijaribu kupata ushindi mara ya 
tatu mfululizo msimu huu.

Hata hivyo, Yanga inaingia uwanjani 
ikiwa si tu kwamba inaongoza ligi kwa 
kushinda mechi zake zote nne ambazo im-
echeza, lakini haijaruhusu bao lolote.

Kocha Mkuu wa timu hiyo, Nasreddine 
Nabi, amesema kuwa timu yake inaingia 
uwanjani ikiwa imebadilika, huku akimsifu 
kocha wake wa mazoezi ya viungo, Helmy 
Gueldish kwa namna alivyowatengeneza 
wachezaji wake ambao awali walionekana 
hawana utimamu wa mwili pamoja na 
pumzi.

Alisema kuanzia mechi dhidi ya Azam 
wachezaji wa timu yake walionekana 
kubadilika, hivyo kwenye mechi ya leo dhi-

Yanga, Ruvu ni zaidi 
Ya ‘piRa sambusa’ leo

Redondo aitwa Stars kuivaa DR Congo

Mwamuzi Raphael Kambi kutoka Morogoro, akimuonyesha kadi nyekundu beki wa 
Simba, Henock Inonga Baka ‘Varane’, kwa madai ya kumpiga kichwa mchezaji wa 
Coastal Union, Abdul Hamisi, wakati timu hizo zikitoka suluhu kwenye mechi ya Ligi 
Kuu iliyopigwa Uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam juzi. NA MPIGAPICHA WETU

umeme!...

di ya Ruvu Shooting anatarajia kuona hali 
hiyo ikiendelea.

Pamoja na kwamba wanachama na 
mashabiki wa Yanga wanaona kikosi chao 
sasa kiko imara, Nabi alisema kuwa kuna 
makosa kidogo ambayo anayarekebisha ili 
timu iwe kwenye kiwango kikubwa zaidi ya 
ilivyo sasa.

“Bado kuna makosa nayarekebisha, yaki-
kaa sawa, nina uhakika kabisa Yanga itaku-
wa tishio,” alisema.

Lakini awali, makocha wasaidizi wa 
timu hizo, wakizungumza na waandishi 
wa habari jijini Dar es Salaam jana, kwa 
upande wa Yanga, Cedric Kaze, alisema 
wamejiandaa vizuri kuendelea walipoishia 
katika michezo iliyopita ya ligi hiyo.

Alisema licha ya kufanya vizuri katika 
michezo hiyo, lakini hawataingia uwanjani 
kwa kujiamini na washuka dimbani kwa 

tahadhari kubwa lengo likiwa ni kutafuta 
matokeo mazuri katika mchezo huo.

“Tumejiandaa vizuri licha ya kufanya vi-
zuri na kupata matokeo, lakini kuna mako-
sa yalifanyika na tumeyafanyia kazi, na sasa 
tuko tayari kuhakikisha tunaenda kutafuta 
pointi muhimu dhidi ya Ruvu Shooting,” 
alisema Kaze.

Kocha Msaidizi wa Ruvu Shooting, Rajab 
Mohammed, yeye alisema wamejiandaa 
vizuri na wachezaji wako fiti tayari kwa 
mchezo huo. Alisema wanatambua Yanga 
ina wachezaji wazuri, lakini hawataingia 
kinyonge kwa sababu wamejiandaa vizuri 
kwenda kutafuta pointi muhimu katika 
mchezo huo.

“Tumejipanga vizuri hatutaingia 
kinyonge kwa kuhofia Yanga, tuna wa-
heshimu na tutakuwa wa kwanza kutikisa 
nyavu za wapinzani wetu hao na kurejea 

Mlandizi na pointi muhimu,” alisema.
Naye Nahodha wa Ruvu Shooting, Am-

bros Renatus alisema mbinu, nguvu na kiu-
fundi wako vizuri na tayari kuhakikisha wa-
napata alama muhimu katika mchezo huo.

“Tuko vizuri kwenda kutafuta, pointi 
katika mechi hii, sisi tutakuwa wa kwanza 
kwenda kuharibu furaha ya Yanga kwa ku-
tikisa nyavu zao,” alisema Ambros.

Mara ya mwisho timu hizo kukutana Yan-
ga, ilitoka uwanjani kifua mbele baada ya 
kuichapa Ruvu Shooting mabao 2-1 kwenye 
mechi iliyochezwa Uwanja wa Benjamin 
Mkapa jijini Dar es Salaam.

Mchezo mwingi wa ligi hiyo utakaopigwa 
leo ni kati ya Azam FC itakayoikaribisha 
Geita Gold FC katika Uwanja wa Azam 
Complex, Chamazi nje kidogo ya jiji la Dar 
es Salaam.
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